



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2562

เรื่อง

1. ดันพะเยาศูนย์กลางแปรรูปยาง
2. อุ้มชวานา'3.9ล้านครัวเรือน' 'อุตสาหกรรม'มั่นใจจีดีพีโต3%...
3. วิชาญเชื่อถ้าว่างต้องไปแจงสภา มีรมต.ช่วยตอบ
4. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 'บิ๊กตุ๋'ย้ำชัด แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
5. ชูฮกผลงานรัฐบาลเคาะประกันรายได้!
6. วิชาญยัน-ตุ๋ไม่หนีพท.ดักคอเด็กกลัวบ้านผีสิง
7. คอล้มมัน: มุมที่5
8. เด็กกลัวบ้านผีสิง เย้ยบิ๊กตุ๋ พท.ดักคอ-หนีซึกฟอก

สื่อ

- มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
แนวหน้า
ไทยโพสต์
ข่าวสด
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)

ดันพะเยาศูนย์กลางแปรรูปยาง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายอัศวิน พรหมเผ่า ประธานกรรมการกลุ่มอัครบ้านเกิดพะเยา ในฐานะที่มคณะทำงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังนำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมบริษัท ไทยรับเบอร์ จำกัด อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมประชุมหารือความร่วมมือในการรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคเหนือว่า ปัจจุบันในพื้นที่ภาคเหนือมีเกษตรกรหันมาปลูกยางพาราจำนวนมาก โดยเฉพาะใน จ.เชียงรายและ จ.พะเยา แต่สถานการณ์ด้านราคาน้ำยางในปัจจุบันยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือ

โดยการประสานกับบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออก มาร่วมมือกันรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิดต่างๆ พร้อมทั้งจะผลักดันให้ จ.พะเยาเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือ โดยจะกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ส่งเสริมการผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และจะเดินหน้าโครงการหมอนยางพาราประชารัฐภายในปี 2562 ผลิตหมอนยางพาราคุณภาพป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ

'อุ้มชานา' 3.9 ล้านครัวเรือน

'อุตุตม' มั่นใจจีดีพีโต 3% - กรม.เคาะงบกระตุ้นอ้งการนี้



ประกันราคาข้าวหอม 1.5 หมื่น "พาณิชย์" จ่อขอของบกลาง

กรุงเทพธุรกิจ ● "จรินทร์" เคาะประกันราคาข้าว 5 ชนิด ต้นละ 1-1.5 หมื่นบาท เล็งขง นบข.เห็นชอบ คาดช่วยชาวนารวม 3.9 ล้านครัวเรือน จ่อขอของบกลาง 2562 มาใช้ก่อน ด้านสมาคมชาวนาฯ หนุนเต็มที่ "นักวิชาการ" ชี้หอมมะลิได้ประโยชน์น้อย "อุตุตม" มั่นใจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดันจีดีพีโต 3%

หลังจากคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (กรม.เศรษฐกิจ) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 3.1 แสนล้านบาท หลังจากนั้นรัฐบาลกำลังเร่งสรุปมาตรการที่จะนำมาใช้เพิ่มเติม โดยเฉพาะการประกัน

รายได้เกษตรกรที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือการประกันรายได้ข้าวเปลือกร่วมกับตัวแทนชาวนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วานนี้ (17 ส.ค.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะเสนอราคาประกันราคาให้กับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อขออนุมัติประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิดที่ความชื้นไม่เกิน 15% ได้แก่

- 1.ข้าวเจ้า ประกันรายได้ที่ราคา 10,000 บาท ต่อตัน จำกัดปริมาณ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1

อุ่ม

หรือไม่เกิน 40 ไร่

2.ข้าวเหนียว ประกันรายได้ที่ราคา 12,000 บาทต่อตัน จำกัดปริมาณครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

3.ข้าวหอมมะลิ ประกันรายได้ที่ราคา 15,000 บาทต่อตัน จำกัดปริมาณครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

4.ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ที่ราคา 14,000 บาทต่อตัน จำกัดปริมาณครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตันหรือไม่เกิน 40 ไร่

และ 5.ข้าวหอมปทุม ประกันรายได้ที่ราคา 11,000 บาทต่อตัน จำกัดปริมาณครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน หรือไม่เกิน 10 ไร่

เล็งเปิดขึ้นทะเบียนชวานา

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะออกประกาศห้ามไม่ให้ชาวจำนวน 18 สายพันธุ์ที่เกษตรกรยืนยันว่ามีการปลูกน้อยหรือเลิกปลูกไปแล้วเข้าสู่โครงการประกันราคาข้าว โดยขั้นตอนต่อจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเปิดลงทะเบียนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 3.9 ล้านครัวเรือน

“นโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งข้าวถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยไม่เพียงแต่ข้าวเท่านั้นหากราคาสินค้าเกษตรอื่น ๆ ตกต่ำก็เชื่อว่ารัฐบาลจะเข้าไปดูแล และแนวทางการประกันราคาสินค้าเกษตรก็เป็นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์เคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว” นายจรินทร์ กล่าว

ประกาศราคาอ้างอิงทุก 15 วัน

นายจรินทร์ กล่าวว่า ในการดำเนินการภายหลังจากเสนอที่ประชุม นบข.และ ครม. เห็นชอบแล้วเกษตรกร โดยให้เกษตรกรชวานาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หลังรายงานแจ้งว่า หลักเกณฑ์กลางในการอ้างอิงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์อ้างอิงโดยประกาศราคาอ้างอิงทุก 15 วัน ส่วนการใช้สิทธิ์และการจ่ายเงินนั้นเกษตรกรทำสัญญากับธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โดยจะจ่ายตรงผ่านบัญชีเกษตรกร และมีการกำกับดูแลมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาและกรรมการนโยบายบริหารข้าวระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา

สำหรับด้านมาตรการชวานาจะดำเนินการด้านการผลิตโดยลดต้นทุนการผลิตบริหารจัดการค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว การส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และโครงการประกันภัยพืชผล เช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปี

รวมทั้งมาตรการตลาดนำการผลิตการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP หรือข้าวที่ผ่านมาตรฐานการเพาะปลูก และการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ส่วนมาตรการระยะยาว คือ การพัฒนาชวานาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าว

นอกจากนี้ มาตรการด้านการตลาดนั้น งานเร่งด่วน คือ การปรับสมดุลโดยการให้สินเชื่อชะลอการขาย การใช้สินเชื่อโดยสถาบันเกษตรกรหรือการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก การปรับปรุงทางด้านยุทธศาสตร์ข้าวไทย และการรักษาตลาดส่งออก ทั้งตลาดเดิมตลาดเก่า (อิรัก) และขยายตลาดใหม่

จ่อหารือสำนักงบประมาณ

นายบุญฤทธิ์ภักดีถนัดมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณในการใช้ในโครงการประกันราคาข้าว ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร โดยจะต้องดูจากจำนวนเกษตรกรที่มาลงทะเบียน ว่ามีจำนวนเท่าไร และลงทะเบียนแล้วแต่ละชนิดจำนวนกี่ไร่ และมีผลผลิตกี่ตัน

รวมทั้งหลังจากได้ข้อมูลที่เหมาะสมแล้วก็จะหารือกับสำนักงบประมาณซึ่งเป็นกรมการใน นบข.เช่นกัน ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณจากวงเงินงบกลางรายจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ปี 2562 เพื่อดำเนินการ ส่วนการประชุม นบข. จะขึ้นเมื่อไหร่ขณะนี้ระบุไม่ได้เพราะต้องรอคำสั่งในการแต่งตั้ง

คณะกรรมการ นบข.ชุดใหม่หลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาลซึ่งกำลังรอนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่ง

ชวานาพอใจราคาประกัน

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชวานาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ราคาประกันรายได้ข้าวที่หารือกันในวันนี้ถือว่าเป็นราคาที่ชวานาพอใจ ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่สามารถทำได้ตามที่มีการหาเสียงไว้กับเกษตรกร ซึ่งในระยะต่อไปชวานาจะรอฟังว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรชวานาในพื้นที่ต่างๆเพิ่มเติมอีกบ้าง เพื่อให้ชวานามีราคาเพิ่มขึ้น และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า นโยบายประกันราคาข้าวอาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับชวานาได้ในระยะสั้น แต่นโยบายนี้ส่งผลเสียต่อการปรับโครงสร้างการปลูกข้าวคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดในระยะยาว

โดยการจ่ายส่วนต่างราคาเพื่อประกันรายได้จะทำให้ชวานาในพื้นที่ชลประทานซึ่งปัจจุบันปลูกข้าวเจ้าหรือข้าวขาว 5% ขายข้าวได้ราคาประมาณ 7000 บาทต่อตัน มีแรงจูงใจในการปลูกข้าวชนิดนี้มากขึ้น ซึ่งทำให้การส่งเสริมให้ชวานาปลูกข้าวคุณภาพดีที่เป็นที่ต้องการของตลาดเกิดขึ้นได้ยาก และส่งผลต่อการแข่งขันเรื่องคุณภาพข้าวกับคู่แข่งในอนาคต

ชี้หอมมะลิได้ประโยชน์น้อย

นายสมพร กล่าวว่า การกำหนดราคาประกันรายได้ในปัจจุบันไม่ได้มีกลไกอ้างอิงราคากลางเหมือนในช่วงที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เคยทำในสมัยก่อน โดยการกำหนดราคาประกันจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากราคาที่ควรเป็น เช่น การกำหนดราคาข้าวหอมมะลิที่ 15,000 บาทต่อตัน ก็ถือว่าใกล้เคียงกับราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งมองว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิจะไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้

“หลายประเทศที่เคยใช้นโยบายอุดหนุนราคาหรือจ่ายส่วนต่างราคาข้าวให้เกษตรกร

นั้นเลิกไปหมดแล้ว และหันไปใช้นโยบาย
จูงใจให้ลดพื้นที่ปลูกข้าว หรือปลูกข้าว
คุณภาพแทนซึ่งช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเพาะปลูกข้าวและอุตสาหกรรมข้าวใน
ระยะยาวมากกว่า” นายสมพร กล่าว

“อุตสาหกรรม” มั่นใจจีดีพีโต3%

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัววาน
นี้ (17 ส.ค.) มีข้อความระบุว่า ทุกท่านคง
เห็นข่าว ครม.เศรษฐกิจมีมติเห็นชอบเรื่อง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนแล้ว ซึ่ง
มาตรการดังกล่าวได้กั้นกรอบอย่างเข้มข้น
และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นไป
ของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวม
โดยเรื่องที่ผ่านมามติ ครม.เศรษฐกิจแล้ว
จะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ชุดใหญ่ต่อไป
ในสัปดาห์หน้า ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการ
ทุกอย่างต้องรวดเร็ว ภายใต้แผนรองรับ
การใช้จ่ายที่เหมาะสมรัดกุมเพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน

สำหรับมาตรการข้างต้น แบ่งออกเป็น
3 ด้าน คือ 1.มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง 2.มาตรการกระตุ้นการ
บริโภคและการลงทุนในประเทศ 3.มาตรการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย โดย
งบประมาณที่ใช้จะใช้งบกลางแค่ราว 4
หมื่นล้านบาท ที่เหลือเป็นเงินกองทุนต่างๆ
ที่มีอยู่แล้วประมาณ 5 หมื่นล้านบาท และ
สุดท้ายคือวงเงินสินเชื่อใหม่จากสถาบันการ
เงินของรัฐอีกประมาณ 2 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ จะเห็นว่ามาตรการที่ออกมาทั้ง
3 ด้านได้ครอบคลุมคนกลุ่มส่วนใหญ่ที่สุด
ของประเทศ คือทั้งเกษตรกร ภาคการท่องเที่ยว
กลุ่มเอสเอ็มอี และกลุ่มประชาชนผู้มี
รายได้น้อยและผู้สูงอายุ

“วันนี้มองไปทั่วโลกหรือแม้แต่ประเทศ
เพื่อนบ้านเรา ต่างประสบปัญหาการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงต้องเร่งทำงาน
อย่างเต็มที่ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพื
นองประชาชนให้ดีที่สุด โดยมาตรการที่
ออกมาเบื้องต้น มีเป้าหมายที่จะผลักดัน
ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้
ต้องไม่น้อยกว่า 3 %

วิชาญเชื่อถ้าตุ๋นว่างต้องไปแจงสภา มีรมต.ช่วยตอบ

สมัยปว.5เคยทำมาแล้ว 'วันนอร์' ลั่นถอนญัตติให้ ถ้า 'ประยุทธ์' ไม่หนีกระทู้ วิปสู้ชกฟอก 'ถวายเป็นสัตย์' แย้มที่เด็ดชิงปิดอภิปราย ภท.โต้โตดราม-ติดภารกิจ

'วิชาญ' ยกปม 'โพธิ์ชัย' โต้ข้อหา 'บักตู' หนีสภา เชื่อ
ไปตอบญัตติถวายเป็นสัตย์ วิปรัฐบาลไม่ตั้งองค์กรกษ
มั่นใจนายกฯ ชี้แจงได้ 'หญิงหน่อย' ชัดเขียนเองยัง
ทำผิด ชี้ไม่ใช่ครั้งแรก เคยใช้ ม.44 จัดการมาแล้ว

(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

รมต.ช่วยตอบ

'ศุภชัย' เร่งตรจวญัตติเปิดชกฟอก

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายศุภชัย โพธิ์สุ รอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวถึงกรอ
การพิจารณาบรรจุญัตติของ 214 ส.ส.ฝ่ายค้านขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและมีข้อ
เสนอแนะแก้ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณี
ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ครม.เข้า
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ไม่ครบถ้วน
ด้วยถ้อยคำตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ

พ.ศ.2560 ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
อันเป็นแบบแผนและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ
รวมถึงการแถลงนโยบายของ ครม.ต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคมที่ผ่านมา อีกทั้งการ
แถลงนโยบายในครั้งนั้นก็ชี้แจงแหล่งที่มาของ
รายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายไม่
ละเอียดครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162
ว่าขณะนี้ญัตติดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนของ
การพิจารณากลั่นกรองของเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นญัตติที่มีองค์
ประกอบครบถ้วนตามระเบียบของบังคับการ
ประชุม อาทิ มีจำนวนครบถูกต้อง ลายเซ็นชื่อ
ทำญัตติของสมาชิกแต่ละคนถูกต้อง รวมถึง
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก่อนที่จะทำความ
เห็นเสนอมาถึงตน ในฐานะที่รับผิดชอบเรื่อง

กระทู้และญัตติ โดยในสัปดาห์หน้า อย่างช้า
ที่สุด ในวันที่ 20-21 สิงหาคมนี้ ญัตติจะถึงมือ
เพื่อวินิจฉัยบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้
สัปดาห์นี้รู้ผล-วางคิวทันที

"หากญัตติมีองค์ประชุมครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์บรรจุได้ทันที แต่หากพิจารณาตาม
ความเห็นของฝ่ายกฎหมายแล้ว ยังมีอะไรที่ไม่
สมบูรณ์เพื่อไม่ให้เกิดการวินิจฉัยทางต้องปรึกษา
หารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภา รวม
ไปถึงนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา คน
ที่ 1 ระดมสมองกันเต็มที่ แต่ถ้าผลออกมาเป็น
ญัตติที่ไม่ครบถ้วนจริงๆ ก็ต้องแจ้งเหตุผลกลับ
ไปยัง ส.ส.ฝ่ายค้าน ในฐานะผู้เสนอญัตติให้
กลับไปแก้ไขต่อไป ส่วนเมื่อบรรจุระเบียบวาระ
แล้ว จะกำหนดวันประชุมได้เมื่อไหร่ นั้น ต้อง
ประสานสอบถามไปยังรัฐบาลด้วยว่าจะสะดวก
มาชี้แจงญัตติอภิปรายทั่วไปได้เมื่อไหร่ โดยสภา
จะยึดเอาความพร้อมของทุกฝ่ายประกอบด้วย"
นายศุภชัยกล่าว

'วิชาญ' เชื่อ 'บักตู' พร้อมไปสภา

นายวิชาญ เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร จะให้ทางเลขาธิการสภาทำ
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งเหตุผลที่ไม่
มาตอบกระทู้ต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า หากเขา
ส่งหนังสือถามมา จำเป็นต้องชี้แจง แต่ขณะ
นี้ไม่ทราบว่าจะหนังสือมาแล้วหรือยัง และที่ผ่าน
มาถ้ามีส่งมารัฐบาลไม่เคยไม่ตอบ ส่วนกรณี
ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 152 นั้น นายกฯไม่จำเป็นต้อง
ตอบด้วยตัวเอง อยู่ที่ว่าเขาตั้งคำถามถาม
ใคร เพราะมาตรา 152 ไม่ใช้การถามตัวบุคคล
เป็นการถามรัฐบาลเพื่อจะให้รัฐบาลตอบ หาก
ใครเกี่ยวข้องก็ไปตอบ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากถามเรื่องถวายสัตย์

ปฏิญาณ นายกษมมอบคนอื่นไปตอบได้หรือไม่ นายวิชาญกล่าวว่า ถึงอย่างไรนายกษมต้องไปอยู่ดี เพราะเขาถามรัฐบาล นายกษมเป็นหัวหน้ารัฐบาล ถ้าว่างก็ต้องไป และเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์จะไป เพียงแต่นายกษมอาจจะตอบสองสามประโยค แล้วให้คนอื่นตอบ เพราะคนที่รู้มีเยอะ ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 นั้น เป็นการอภิปรายเฉพาะตัว แต่สามารถให้คนอื่นลุกขึ้นชี้แจงได้ ในอดีตเคยมีอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่อง ส.ป.ก.4-01 ตอนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รู้เรื่องก็ตอบ

อ้างเคส'ปู'ซึ่งไม่ตอบโพธิ์ชี้ชั้น

เมื่อถามว่า ขณะนี้เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนายกษมหนีสภา นายวิชาญกล่าวว่า ไม่มีปัญหา เพราะถ้านายกษมติดภารกิจไปไม่ได้ก็อยู่ในอดีตมีมาตลอด คราวที่แล้วสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกฯ เมื่อมีการถามเรื่องโรงแรมโพธิ์ชี้ชั้น ก็ให้คนอื่นไปตอบ พอไปชี้แจงฝ่ายค้าน เขาก็ถามคนมาชี้แจงแทนว่าเคยไปโรงแรมดังกล่าวหรือ ซึ่งคนมาชี้แจงไม่เคยไปโรงแรมโพธิ์ชี้ชั้น จึงถูกฝ่ายค้านถามกลับว่าแล้วมาทำไม

เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องที่ยังมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่างๆ มีแต่การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง เพราะหวั่นเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณหรือไม่ นายวิชาญกล่าวว่า นโยบายออกมาแล้วตั้งหลายเรื่อง ทั้งภัยแล้ง การรับมือสถานการณ์ฮ่องกง การติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร มีการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว และเรื่องต่างๆ หากเป็นโครงการต้องสอบถามหน่วยงานต่างๆ ก่อน วันที่ 20 สิงหาคม จะมีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายออกมามาก เพราะหน่วยงานเริ่มชี้แจงกลับมาแล้ว

'วีระกร'มั่นใจ'บิกิตู'ผ่านชกฟอก

นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายนายกษมตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ โดยไม่ลงมติ ในประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณว่า เรื่องการบรรจุญัตติต้องรอให้ประธานสภา แจงอย่างเป็นทางการว่าจะกำหนดวันอภิปรายกี่วัน โดยยิบทั้งสองฝ่ายจะต้องมาคุยเรื่องกรอบเวลาให้ชัดเจน แต่ไม่รู้ลึกถึงวาลอะไร เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกษและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะสามารถชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านได้ ในส่วนของพรรค พปชร.ยังไม่จำเป็นต้องตั้งองค์กรกษพิทักษ์นายกษในช่วงการอภิปราย อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมพรรค พปชร.วันที่ 20 สิงหาคมนี้ แกนนำพรรคจะได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมการอภิปรายของฝ่ายค้านด้วย

ชูปิดอภิปรายแก้เกมฝ่ายค้าน

นายวีระกรกล่าวอีกว่า เนื้อหาการอภิปรายจะมีความชัดเจนคงจะไม่มีอะไรซับซ้อน ต้องอยู่ในญัตติการอภิปราย ไม่ออกนอกเรื่องประเด็นเรื่องการถวายสัตย์นายกษคงจะชี้แจงว่าได้ยึดตามกระบวนการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ของ ครม.ที่ได้กระทำไปแล้ว อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราโชวาทถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ ครม.มาแล้ว อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านจะไม่ยืดเยื้อ เพราะประเด็นและเนื้อหาที่จะอภิปรายไม่ได้มีอะไรหลากหลาย หากอภิปรายออกนอกประเด็น พาดพิงให้เกิดความเสียหาย ทาง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็จะใช้สิทธิตามข้อบังคับการประชุมสภา ประท้วง หรือไม่ก็ขอเสนอให้ปิดการอภิปราย แต่คงไม่เสนอปิดการอภิปรายในทันที คงจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายกันพอสมควรก่อน

'ธนกร'ชี้ชกฟอกไร้ประโยชน์

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรค พปชร. กล่าวถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติว่า มันใจว่า พล.อ.ประยุทธ์สามารถชี้แจงได้ตามกลไกระบบรัฐสภา ที่สำคัญเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาแล้ว ทางที่ตีพรรคฝ่ายค้านน่าจะรอการพิจารณาของกระบวนการตรวจสอบก่อน ดีกว่ามายื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพราะฝ่ายค้านก็ไม่สามารถตัดสินเรื่องนี้ได้ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย และแทนที่รัฐบาลจะได้เอาเวลาไปทำงานให้กับประชาชน แต่กลับต้องมาสาละวนอยู่กับเกมการเมืองในสภาของฝ่ายค้าน นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยืนยันแล้วว่า มีขั้นตอนแก้ปัญหาอยู่และมีฝ่ายกฎหมายดูแลอยู่ ไม่เข้าใจพรรคฝ่ายค้านที่พยายามเอาเป็นเอาตายกับเรื่องนี้มาก ทั้งที่สุดท้ายแล้วก็ทราบแก่ใจที่จะเป็นอย่างไร ขณะเดียวกันน่าเห็นใจ พล.อ.ประยุทธ์ที่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปเสียหมดในสายตาฝ่ายค้าน แต่ก็ไม่ต้องถอย ยังคงมุ่งมั่นทำงานให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไป โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ

จากสงครามการค้า

ปชป.ระดมสร้าง4 DNAปชป.

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จัดการประชุมสมอบสร้างพรรคพรรค ปชป. ด้วยศาสตร์ 4 DNA โดยนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ส.ส.พรรค อดีต ส.ส. อดีต ส.ก. ส.ช. อดีตผู้สมัครพรรค หัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด อดีตประธานสาขาพรรค เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้พร้อมกันเพียง โดยนายจรินทร์กล่าวเปิดงานว่า การประชุมระดมสมอบในครั้งนี้เพื่อสร้างพรรคพรรคปชป.ด้วยศาสตร์ 4 DNA เป็นการระดมความคิดเห็นรอบด้านแบบ 360 องศา และหาคำตอบร่วมกัน เพื่อไปสู่การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งให้กับพรรค โดยทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญ แล้วนำไปเป็นข้อสรุปร่วมกันว่าจะทำอย่างไรให้พรรคปชป.แข็งแกร่งในทุกพื้นที่ เพราะเมื่อไหร่ที่แบรนด์แข็งแกร่งก็จะสามารถนำพาพรรคและทำให้พรรคมีโอกาส ที่จะให้เราได้รับเลือกตั้งในเขตนั่นๆ และคะแนนฐานของพรรคได้มากขึ้น ช่วยสนับสนุนสมาชิกในการเลือกตั้งได้ แต่การสร้างแบรนด์จะดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์คืออุดมการณ์ ทนสมัย

นายจรินทร์กล่าวต่อว่า ควรจะมีการพบกันอีกสักครั้งเพื่อระดมสมอบเพื่อที่จะนำพาพรรคต่อไป โดย DNA จะนำไปใช้ในส่วนที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม เพื่อให้เป็นแบรนด์พรรคปชป.จะมีการสร้างตึกขึ้นมาใหม่ ก็จะไปสู่การออกแบบว่าต้องหน้าตาอย่างไร และสร้างออกมาเป็นอย่างไร เพื่อสะท้อน DNA ปชป.

'จรินทร์'ไม่หวั่นเปิดอภิปราย

นายจรินทร์ ให้สัมภาษณ์ถึงการที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 และกรณีการแถลงนโยบายรัฐบาลที่ไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มาของงบประมาณ ว่า เป็นสิทธิที่ฝ่ายค้านสามารถทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

เมื่อถามว่า การขอเปิดอภิปรายดังกล่าวเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนถึงการประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หรือไม่ นาย

จุนทรกล่าวว่า ไม่ทราบ แต่การยื่นเปิดการอภิปรายทั่วไป เป็นสิ่งที่ทำได้อยู่แล้ว เป็นการตรวจสอบปกติตามกระบวนการของรัฐสภา และเป็นเพียงการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นการทำตามกระบวนการ

เมื่อถามถึงกรณีที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแพ้เสียงของฝ่ายค้านการลงมติในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึง 2 ครั้ง ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะกำกับ ส.ส.ในการประชุมสภาหรือไม่ นายจุนทร กล่าวว่า เรามีนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ทำหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป) อย่างแข็งขันอยู่แล้ว แต่เรื่องการลงมติเรื่องข้อบังคับสภา ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแข่งขันกัน แต่เป็นเรื่องของกรรมาธิการ และการลงมติของที่ประชุมสภา เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องข้อบังคับการประชุมสภาที่ ส.ส.ทุกฝ่าย ต้องปฏิบัติตาม

‘เทพไท’ชี้เป็นผลดีทั้ง 2 ฝ่าย

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีเดียวกันว่า การยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่มี การลงมติตาม มาตรา 152 เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งบัญญัติขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญจะให้สิทธิ ครม.เท่านั้น ในการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มี การลงมติ เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกสภา แต่เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติเช่นนี้ ก็เป็นสิทธิของพรรค ร่วมฝ่ายค้านที่จะใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกฝ่ายกำลังใช้ช่องทางของสภา แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน รวมถึงปัญหา การการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วย

“ผมอยากเห็นการเมืองเข้าสู่ระบบ มากกว่า การเมืองนอกระบบ หรือการเมืองบนท้องถนน ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย ดังนั้นการยื่นญัตติอภิปรายทั่วไป ครั้งนี้ จะเกิดผลดีกับทั้ง 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายค้านก็จะ ใช้เวทีที่ประชุมสภา ชักถามข้อสงสัยให้จบสิ้น ดีกว่าการพูดหรือให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชน เพราะเป็นการพูดฝ่ายเดียว ไม่สามารถหาข้อ ยุติอะไรได้ ส่วนฝ่ายนายกฯ จะได้ตอบคำถาม คำงัดใจของฝ่ายค้านโดยตรงไปตรงมา ไม่ ต้องอ้อม เพราะการพูดกันในที่ประชุมสภา ที่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ใช้ โอกาสนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดกับพี่น้อง ประชาชนทั่วประเทศด้วย” นายเทพไทกล่าว

‘สุดารัตน์’จะเขียนกม.เองยังผัด

ที่วัดสุวรรณาาราม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปต่อนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 กรณีถวายสัตย์ ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงเรียกร้องให้นายกฯมาชี้แจงในสภาว่า เรื่องดังกล่าว ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียกร้อง แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำวันนี้สิ่งที่ต้องพูดคือเหตุใดเราต้องพูดถึงการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน และการแถลงนโยบาย ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ในเมื่อรัฐธรรมนูญ คือกฎหมายสูงสุดและเป็นรัฐธรรมนูญที่นายกฯ คนนี้ผลักดันและร่างขึ้นมาเอง เพื่ออำนวยการ กลับมาเป็นนายกฯได้อีกครั้ง แต่กลับไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนเองร่างเองเขียนเอง ทั้งนี้ การทำผิดไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากการใช้ รัฐธรรมนูญ 2-3 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ทำในสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่ในอดีตเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) มีมาตรา 44 ที่ใช้เว้นมาตราต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ แต่วันนี้ได้เดินตามเส้นทาง ของประชาธิปไตยและไม่มี ม.44 แต่ยังคงทำผิด รัฐธรรมนูญได้

ชักฟอกหวังดีรบ.-หวั่นโมฆะ

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ครรทำในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจน การกระทำดังกล่าวเหมือนกลัดกระดุม เลื้อ ถ้าเม็ดแรกผัดเม็ดต่อไปก็ผัดหมด การเสนอให้เคลียร์ปัญหาระดับนี้ เป็นความหวังดี ของฝ่ายค้าน เพราะกลัวว่าการทำงานของ รัฐบาลจะเป็นโมฆะ หากเกิดการฟ้องร้องขึ้น มา เช่น การอนุมัติงบประมาณ 5 หมื่นล้านไป ช่วยเกษตรกร หากเกิดมีคนไม่เห็นด้วย และมีการร้องเรียนว่าโครงการนี้ถูกอนุมัติจาก ครม. ที่ไม่มีความสมบูรณ์ตามกฎหมาย และหากในอนาคตศาลตัดสินว่าขัดรัฐธรรมนูญจริง เมื่อ เงินแจกลงไปถึงพื้นที่แล้วจะไม่สามารถเอาคืน ได้ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านหวัง ดี เมื่อรู้ว่าทำผิดและสารภาพว่าตนเองทำผิดก็ ควรจะแก้ไขด้วยตนเอง แต่กลับปล่อยเวลา มา เป็นเดือนไม่ทำอะไรเลย และจะบริหารงานต่อ ทั้งที่กระดุมเม็ดอื่นยังผัดอยู่ การแก้ไขจะเสีย ทั้งเงินเสียทั้งเวลา เสียโอกาสชาวบ้าน

ทำเป็น‘เด็ก’กลัวบ้านผีสิง

“เราเปิดการอภิปรายทั่วไป ไม่ได้มีเจตนา จะทำร้ายนายกฯ เพียงแต่คิดว่าเมื่อนายกฯไม่มี

ปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ก็เอาเข้าสภาให้ ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ นายกฯคิดอย่างไร สภา มีความเห็นอย่างไรก็ปรึกษากันให้ถูกต้อง จะได้ แก้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าพยายามพูดว่าเหมือนจะจ้องล้างจ้อง ผลาญไม่จบ ไม่มีใครอยากจ้องล้างจ้องผลาญ แต่ไฟที่ตัวนายกฯจุดขึ้นมาเอง และเผาไหม้ตัว เอง พรรคฝ่ายค้านเพียงแค่ช่วยดับไฟ จะได้ มาช่วยทำงานให้กับประชาชน ยืนยันว่าเรื่อง ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ทำตัวเองทั้ง นั้น ดังนั้น อย่ากลัวสภา นายกฯต้องไปทำความเข้าใจกับระบบประชาธิปไตย และการทำงาน ในระบบรัฐสภาใหม่ นายกฯจะกลัวการเข้าสภา เหมือนเด็กกลัวเข้าบ้านผีสิงอย่างที่สื่อมวลชน เขียนไม่ได้” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องรอดำ วินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน คุณหญิงสุดา รัตน์กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวมีระบบทางผู้ตรวจ การแผ่นดินก็ทำไป ทางสภาที่กำหนดการไป รัฐธรรมนูญที่นายกฯคนนี้ผลักดันให้ออกมาเอง ก็มีมาตรา 152 ให้มีการปรึกษาหารือกัน เพื่อ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วทำไมจึงไม่ใช่สภา แก้ไขปัญหา

‘เสธ.แมว’เสียมรบ.ลอยแพนายกฯ

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษา พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีนี้ว่า หาก มาพิจารณาอย่างถ่องแท้จะพบว่า ปัญหา มัน เกิดจากสภาพต้นทุนของตัวผู้นำสีทองอด อำนาจ เวลานี้เชื่อว่าในสายตาของสังคมทั้งใน และต่างประเทศถือเป็นบุคคลที่ล้มละลายทาง ความน่าเชื่อถือไปแล้ว ครั้นจะขอให้เขาแสดง ความรับผิดชอบออกจากเวทีการเมืองเอง อย่างผู้นำในประเทศประชาธิปไตยที่เจริญแล้ว เขาระงับทำก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะ บุคคลผู้นี้เป็นคนซึ่งไร้สิทธิอย่างที่เราเห็นกัน ถ้วนหน้าแล้ว สถานการณ์จึงเดินมาถึงขั้นที่บ้าน นี้เมืองนี้ไม่มีนิติรัฐนิติธรรมอันเป็นเหตุมาจาก ผู้นำสีทองอดอำนาจเพียงคนเดียว

“ทำให้ ส.ส.ปฎิรัฐบาลบางกลุ่มถึงกับสาย หัวบอกลากับตัวผู้นำคนนี้ และพวกเขาจึงจะ ใช้กลยุทธ์ในรูปแบบช่วยกันอุยตัวผู้นำที่กำลัง หลงตัวอย่างที่สุดสุดให้ตัวลอยไปเลย เพราะมัน จะทำให้สังคมได้เห็นธาตุแท้ตัวตนของเขาได้ อย่างหมดเปลือกกว่ามัน แขนขนาดที่จะยอมรับ กันต่อไปได้ หลังจากนั้นก็จะร่วมกันขยำหัก มุมให้เขาล้มตกร่วงลงมาหมอบอย่างราบคาบ เอง และเมื่อนั้นสถานการณ์ของบ้านเมืองจะ คลี่คลายลงไปเองแม้จะมีเหตุชุลลุกขลักไปบ้าง

แต่ประชาธิปไตยไม่มีทางตันมันจะแสวงหาทางออกอย่างสันติกันไปได้” พล.ท.ภราดรกล่าว

‘วันนอร์’ยันหวังดีวันผิดกรม.

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชนชาติ (ปช.) และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้สัมภาษณ์กรณีพรรคฝ่ายค้านนำรายชื่อ 214

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

รมต.ช่วยตอบ

ส.ส. 7 พรรคฝ่ายค้านยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและมีข้อเสนอแนะแก้อุปสรรคต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ไม่ครบถ้วนด้วยถ้อยคำตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ อันเป็นแบบแผนและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ รวมถึงการแถลงนโยบายของ ครม.ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคมที่ผ่านมา อีกทั้งการแถลงนโยบายในครั้งนั้นก็ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายไม่ละเอียดครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 ว่า การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าที่บอกว่าได้ถวายสัตย์ปฏิญาณครบถ้วนนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เพราะเห็นว่า หากปล่อยเรื่องนี้ไว้ เมื่อมีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หรือ พล.อ.ประยุทธ์ รวมทั้ง ครม. ดำเนินการเรื่องอะไรก็แล้ว หากมีการตัดสินใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ และ ครม.ถวายสัตย์ไม่ครบผิดรัฐธรรมนูญ การกระทำที่ผ่านมามีอาจเป็นโมฆะและผิด รวมถึงการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อาจจะผิดไปด้วย

ตอบกระทู้ถามจอนญัตติ

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า การทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านที่ยื่นกระทู้ถามสदनายกฯ รวมถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้าที่ของนายกฯ ที่ต้องมาตอบคำถามต่อสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจง

ให้ประชาชนได้รับทราบ การไม่มาตอบกระทู้ 2 สัปดาห์ติดกันเพราะติดภารกิจนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องมาฟังและตอบคำถาม หรือหากติดภารกิจก็ต้องส่งรัฐมนตรีมาตอบแทน ดังนั้น การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 วันต่อสัปดาห์ นายกฯ และรัฐมนตรีต้องมานั่งฟังและนำงานมาทำที่สภา ใครจะมาพบหรือติดต่องานก็ให้มาพบที่สภา ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะต่างประเทศนายกฯ และ ครม.ให้เกียรติให้ความสำคัญต่อสภา ในการตอบคำถามชี้แจง ก็จะมาทำงานอยู่ที่สภา ในวันที่มีการประชุม

“สัปดาห์นี้หากมีถามกระทู้นายกฯ เรื่องการถวายสัตย์อีกครั้ง และนายกฯ มาชี้แจงตามที่ให้สัมภาษณ์ว่าไม่กลัวการมาตอบคำถามต่อสภาหรือถูกซักฟอก มาตอบว่าการถวายสัตย์ถูกต้องครบถ้วนอย่างไร รวมถึงส่งข้อมูลชี้แจง ไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่ได้รับเรื่องพิจารณาคำถวายสัตย์ฯ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง พรรคฝ่ายค้านอาจจะขอถอนญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้รัฐบาลทำงานไปก่อน” นายวันมูหะมัดนอร์กล่าว

ภท.แจงส.ส.ขาดประชุม

พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีมีข่าวว่ารัฐมนตรีและ ส.ส.ของพรรคภท.ขาดประชุมสภา และไม่ได้ลงมติในการพิจารณาข้อบังคับการว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้มีเฉพาะในส่วนบุคลากรของพรรค ภท.เท่านั้น อยากให้มองถึงการทำหน้าที่รัฐมนตรี โดยเฉพาะในส่วนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สังคมได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่รับตำแหน่ง ไม่ได้เว้นว่างจากการทำหน้าที่เลย ทำงานลงพื้นที่ติดตามงานแบบเข้าถึงปัญหาตลอด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรงพยาบาลสุรินทร์ ขาดน้ำ การเดินทางเพิ่มประสิทธิภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การเดินทางเรื่องกัญชาเพื่อรักษาโลก ที่ไม่ได้เข้าประชุมต่างก็มีเหตุผลความจำเป็น โดยเฉพาะนายอนุทินที่ไปทำภารกิจในฐานะรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือผู้ป่วยลงนามความร่วมมือกับสภาสุขภาพไทยถือเป็นการกิจสำคัญและจำเป็นที่นายอนุทินต้องไปด้วยตัวเองส่วนรัฐมนตรีคนอื่นฯ เข้าประชุมตามปกติ

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 'บิกตู' ย้ำชัด แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

กระจายเม็ดเงินไปทุกกลุ่ม 'วิษณุ' เหน็บกลับฝ่ายค้าน ยุค 'ปู' ให้คนอื่นไปตอบแทน มั่นใจชักรูปกรอบ.ไร้ปัญหา

รัฐบาลเดินหน้าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
เต็มที่ ยืนยันดูแลเศรษฐกิจฐานราก
รองรับความผันผวนโลก "บิกตู" ยืนยัน
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้านท้องถิ่น
จ่อเทงบประมาณ 6 แสนล้านบาท
ผุดโครงการทั่วประเทศ ร่วมกระตุ้น
เศรษฐกิจอีกแรงหนึ่ง ส่วนประเด็น

▶ ต่อ : บิกตู - หน้า 10

บิกตู

ฝ่ายค้านขออภิปรายรัฐบาลโดยไม่ลงมติ
"วิษณุ" ยืนยันนายกฯไม่จำเป็นต้องไปตอบ
ก็ได้ เหน็บกลับยุคอดีตนายกฯ "ปู" ยังให้
คนอื่นไปตอบแทนในสภาแทน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นางนฤมล
ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีเปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่างๆ ที่รัฐบาลจะดำเนินการก็
เพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และพุงไม่
ให้เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงกว่าที่ควร
จะเป็น ทั้งนี้จะต้องเร่งดำเนินการให้เร็ว
ที่สุด โดยเน้นการกระตุ้นการบริโภค
ภายในประเทศ และเพิ่มรอบการหมุนของ
เม็ดเงินให้กระจายไปยังกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มฐานรากซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่
พร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
กำลังเกิดขึ้น เช่น ปัญหาภัยแล้ง และ
ราคาพืชผลการเกษตร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาโดยไม่

ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะต้องดูแลประชาชน
ในระดับฐานราก ที่มีอยู่ร้อยละ 40 ของ
ประชากรทั้งหมด เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เช่น ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ที่ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันลงทุน หรือ PPP ทำให้เกิดการ
จ้างงานคนในประเทศ ดึงดูดการลงทุน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมยืนยันว่าการ
จัดทำงบประมาณปี 2563 จะไม่ละเลย
เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน และ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย
อย่างแน่นอน

ท้องถิ่นลวก6แสนล้าน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง
แนวทางการนำเงินงบประมาณของ
ท้องถิ่น มาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2
ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ว่า พล.อ.อนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ได้สั่งการสำรวจงบประมาณที่
เหลืออยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ยังไม่มีข้อผูกพันทางสัญญา หรือ รอ
การเบิกจ่าย ซึ่งคาดว่าจะไม่ถึง 6 แสน
ล้านบาท ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ เพื่อ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13992

หน้า: 1 (บนซ้าย), 10

Col.Inch: 214.31 Ad Value: 321,465

PRValue (x3): 964,395

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 'บิ๊กตู' ย้ำชัด แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ



ขอความร่วมมือให้นางบประมาณดังกล่าว พัฒนาในพื้นที่ หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายในท้องถิ่นดังกล่าว โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งโครงการที่จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณในปี 2562 ที่เหลือได้ จะต้องทำสัญญาภายในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนตัวเชื่อมั่นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีใครที่จะยอมปล่อยให้เกิดขึ้นก่อน เพราะทุกคนต้องการสร้างผลงานให้ประชาชนได้ประจักษ์ทั้งสิ้น

เดินหน้าประกันพืชผล

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีมติออกมาตรการหลายเรื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ระดมสมอง : นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา “ระดมสมองสร้างสรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ด้วยศาสตร์ 4DNA” เพื่อปรับภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ ให้ความทันสมัยและโดนใจวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม

ว่า มาตรการต่างๆ เหล่านั้นจะถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดยมาตรการดังกล่าวมีทั้งเรื่องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เรื่องพืชผลการเกษตร การช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเร่งรัดการส่งออก การเร่งรัดการลงทุน และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งจะมีส่วนสำคัญใน

การทำให้เม็ดเงินลงสู่ระบบ และส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ สำหรับกระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการเกี่ยวข้อง 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องของราคาพืชผลการเกษตร และการเร่งรัดการส่งออก ซึ่งเราได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ที่ได้ประชุมสรุปให้มีวอร์รูมแบบรายตลาดและรายสินค้า อย่างเช่น ตลาดอาเซียน ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดอินเดีย เราจะ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13992

หน้า: 1(บนซ้าย), 10

Col.Inch: 214.31

Ad Value: 321,465

PRValue (x3): 964,395

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 'บิ๊กตู่' ย้ำชัด แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

ต้องบุกเบิกใหม่ รวมทั้งตลาดของประเทศ
จีนที่มีอีกหลายมณฑลซึ่งเรายังเข้าไปไม่ถึง
อีกทั้ง ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน
ในปี 2563 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และภาค
เอกชนจะทำงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรม

ช่วยเกษตรกรทั่วประเทศ

นายจรินทร์ กล่าวว่า ส่วนปัญหา
ที่เกี่ยวกับราคาพืชผลการเกษตรนั้น จะมี
5 ตัวหลักที่ต้องดูแล ทั้งปาล์ม น้ำมัน
ซึ่งเราได้มีมติแล้วที่จะให้มีการประกัน
ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 4 บาท เกษตรกร
ครอบครัวจะไม่เกิน 25 ไร่ ขณะที่เรื่อง
ของยางพารานั้น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กำลังเร่งรัดนโยบายการประกัน
รายได้ส่วนนี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ยังมีข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง
อย่างไรก็ตาม พืชผลการเกษตรหลายตัว
ราคาดีขึ้น เช่น ลำไย ซึ่งตนได้พูดคุย
กับเกษตรกรพบว่าพวกเขามีความพอใจ
เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการ
กำหนดให้หลังประกาศราคาในช่วงเช้า เพื่อ
ให้เกษตรกรรู้และตัดสินใจในวันนั้นได้ว่า
จะขายให้กับคลังหรือไม่ หรือจะเก็บไว้ไป
ขายในวันอื่น

นายจรินทร์ กล่าวอีกว่า เมื่อ
วันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์
ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ
สายการบินหลายแห่ง ในการอนุญาต
ผู้โดยสารสามารถโหลดน้ำหนักผลไม้
20 กิโลกรัมต่อคนได้ฟรี โดยผู้โดยสาร
สามารถมารับกล่องบรรจุผลไม้ได้ที่
ท่าอากาศยาน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้
จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อให้ทุกคนจะได้นำผล
ไม้ไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวและญาติใน
พื้นที่ต่างๆ

ซักฟอกไม่กระทบการทำงาน

ขณะเดียวกัน นายจรินทร์ ใน
ฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์
ยังกล่าวถึงกรณี
ฝ่ายค้านยื่นญัตติ
ขอเปิดอภิปราย

ทั่วไป โดยไม่มี
การลงมติ ตาม
มาตรา 152 ของ
รัฐธรรมนูญ กรณี
พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม กล่าวคำ
ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ไม่ครบถ้วนตาม
รัฐธรรมนูญ

โดยระบุว่า
เป็นสิทธิที่ทำได้
ตามที่รัฐธรรมนูญ
อยู่ที่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร จะ
พิจารณาว่าญัตติ
ถูกต้องหรือไม่
อย่างไร ส่วนจะ
เป็นการช่อมใหญ่
ก่อนอภิปรายร่าง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณราย
จ่าย ประจำปี
งบประมาณปี
2563 หรือไม่ ตน

ไม่ทราบ แต่ทุกอย่าง หากเป็นไปตาม
ขั้นตอนสามารถทำได้ซึ่งหากเป็นการ
พิจารณาร่างงบประมาณฯ ก็สามารถ
อภิปรายได้ทุกฝ่าย

ทั้งนี้ จะส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของรัฐบาลหรือไม่ ที่ทำงานได้ไม่นาน
ก็ถูกยื่นอภิปรายฯ นั้น เห็นว่า การยื่น
อภิปรายของฝ่ายค้านครั้งนี้ ไม่ได้มีการ
ลงมติ ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบ
ตามปกติของระบบรัฐสภาที่ไม่ได้กำหนด
เงื่อนไขในการทำงานของรัฐบาล พร้อม
ยืนยันจะไม่เป็นปัญหา หากยึดตาม
ขั้นตอน

'วิญญู'ชี้นายกฯไม่ต้องตอบเอง

ด้านนายวิญญู เครื่องงาม รองนายก
รัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายชวน หลีก
ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะให้ทาง

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำหนังสือ
ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งเหตุผลที่ไม่มา
ตอบกระทู้ว่าหากเขาส่งหนังสือถามมา
จำเป็นต้องชี้แจง แต่ขณะนี้ไม่ทราบว่
หนังสือมาแล้วหรือยัง ที่ผ่านมามีการ
ส่งมาทางรัฐบาลไม่เคยไม่ตอบ

“ส่วนกรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตาม
มาตรา 152 นั้น นายกฯไม่จำเป็นต้อง
ตอบด้วยตัวเอง อยู่ที่เขาดังคำถามฯ
ใคร เพราะมาตรา 152 ไม่ใช่การถาม
ตัวบุคคล เป็นการถามรัฐบาลเพื่อจะให้
รัฐบาลตอบ หากใครเกี่ยวข้องก็ไปตอบ”
รองนายกฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากถามเรื่อง
ถวายสัตย์ปฏิญาณนายกฯมอบคนอื่น
ไปตอบได้หรือไม่ นายวิญญูกล่าวว่า
ถึงอย่างไรนายกฯ ก็ต้องไปอยู่ดี เพราะ
เขารัฐบาล นายกฯ เป็นหัวหน้า
รัฐบาล ถ้าว่างก็ต้องไป และเชื่อว่าท่าน
จะไป เพียงแต่ว่า นายกฯ อาจจะตอบ
สองสามประโยค แล้วให้คนอื่นตอบเพราะ
คนที่รู้มีเยอะ

ส่วนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีรายบุคคล ตาม มาตรา 151 นั้น
เป็นการอภิปรายเฉพาะตัว แต่สามารถให้
คนอื่นลุกขึ้นชี้แจงได้ ในอดีตที่ผ่านมา
เคยมีอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่อง ส.ป.ก.
4-01 ต่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ขณะ
ดำรงตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์
แต่ นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ซึ่งเป็น รมว.
เกษตรและสหกรณ์ รู้เรื่อง ก็ตอบ

ชี้ยุค'ปู'ให้คนอื่นแจงแทน

เมื่อถามว่าขณะนี้มีการวิพากษ์
วิจารณ์เรื่องนายกฯ หนีสภา นายวิญญู
กล่าวว่า ไม่ได้มีปัญหา เพราะถ้านายกฯติด
ภารกิจ ก็ไปไม่ได้อยู่ดี ในอดีตมีมาตลอด
คราวที่แล้ว สมัยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เป็นนายกฯเมื่อมีการถามเรื่องโรงแรม
โพธิ์ชนัน ก็ให้คนอื่นไปตอบ พอไปชี้แจง
ฝ่ายค้าน เขาก็ถามคนมาชี้แจงแทนว่าเคย
ไปโรงแรมดังกล่าวหรือ ซึ่งคนมาชี้แจงไม่
เคยไปโรงแรมโพธิ์ชนันจึงถูกฝ่ายค้านถาม

กลับว่า แล้วมาทำไม

yncรม.ออกนโยบายหลายเรื่อง

ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตที่รัฐบาล ยังไม่มีมติกรม.เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่าง ๆ มีแต่การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพราะหวั่นเรื่องปมถวายสัตย์ ปฏิญาณหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่านโยบาย ออกมาแล้วตั้งหลายเรื่องทั้งภัยแล้ง การรับมือสถานการณ์ของก การติดตาม จับกุมผู้ก่อเหตุระเบิดใน กทม. มีการ แต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปแล้วและเรื่องต่างๆ หากเป็นโครงการอะไรต้องสอบถาม หน่วยงานต่างๆ ก่อน ซึ่งวันที่ 20 ส.ค.จะมีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายออกมาเยอะเพราะ หน่วยงานเริ่มชี้แจงกลับมาแล้ว

พปชร.มั่นใจนายกชี้แจงได้

ด้าน นายชนกร วังบุญกงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณี สส.7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลง มติ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวคำ ถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ว่า ตนมั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ สามารถชี้แจงได้ตามกลไกระบบรัฐสภา ที่ สำคัญเรื่องได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ของผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาแล้ว ทาง ที่ดีพรรคฝ่ายค้าน น่าจะรอการพิจารณา ของกระบวนการตรวจสอบก่อนดีกว่า มายื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพราะฝ่าย ก้านก็ไม่สามารถตัดสินเรื่องนี้ได้ซึ่งไม่ เกิดประโยชน์อะไรเลยและแทนที่รัฐบาล จะได้อาเวลาไปทำงานให้กับประชาชน กลับต้องมาสาละวนอยู่กับเกมการเมือง ในสภาของฝ่ายค้าน

นายชนกรกล่าวว่าเรื่องนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ก็ยืนยันแล้วว่า มีขั้นตอนแก้ ปัญหาอยู่แล้ว มีฝ่ายกฎหมายดูแลอยู่ก็ ไม่เข้าใจพรรคฝ่ายค้านที่พยายามเอาเป็น

เอาตายกับเรื่องนี้มาก ทั้งที่สุดท้ายแล้วก็ ทราบแกใจดีว่าจะเป็นอย่างไร น่าเห็นใจ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไป เสียหมดในสายตาฝ่ายค้าน แต่ทำก็ไม่ ท้อถอย ยังคงมุ่งมั่นทำงานให้กับประเทศ ชาติและประชาชนต่อไป โดยเฉพาะการ รับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผล กระทบจากสงครามการค้าซึ่งรัฐบาล ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออก มาโดยจะเข้ากรม.อ้งการหน้า เพื่อช่วย เหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหลักเมือง รอง เมื่อเรื่องนี้ออกมาเชื่อว่าจะมีฝ่ายค้าน ออกมาโจมตีอีกไม่เชื่อก็คอยดูทั้ง ๆ ที่ มาตรการจะเป็นการช่วยเหลือประชาชน ทั่วประเทศ และทำให้เศรษฐกิจฐานราก หมุนตัวได้

ดักคอชัด 'บิกตู' อย่าหนีสภา

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พรรค ร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปราย ทั่วไปโดยไม่ลงมติกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม นำกรม.เข้าถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ ถ้วนตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ ว่า เป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของ ฝ่ายค้าน หากไม่ดำเนินการ อาจถูกมอง ว่า ปล่อยปละละเลย ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ ที่ผ่านมามีเหมือน พล.อ.ประยุทธ์ กำลังหลบเลี่ยง หนีปัญหา การกระทำ สวนทางกับคำพูด บอกขอรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว ก็รับผิดชอบได้เพียง แค การไม่พูดถึงเรื่องถวายสัตย์ฯ อีก บอกว่า ไม่กลัวสภา พร้อมมาชี้แจง แต่ที่ผ่านมา ก็หนีสภาตลอด ขนาดประธานสภาฯ ยังแฉ เลยว่า พล.อ.ประยุทธ์ หนีสภา ไม่เคยแจ้ง เหตุผล ไม่ลาให้ถูกต้อง

“พรรคฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องหยิบ เรื่องนี้มาใช้เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองกับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาล แต่ ฝ่ายค้าน มีหน้าที่ตรวจสอบ เสนอแนะ

รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา อะไรที่ผิด ถ้าแก้ได้ก็กลับไปแก้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถหนีปัญหา หนีสภาได้ตลอด ทางที่ดีหันกลับมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง สิ่งใดที่ผิดก็กลับไปดำเนินการให้ถูกต้อง อย่างประวิงเวลาโดยเฉพาะหากไม่แก้ไข ก่อนที่จะมีการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 หากเกิดปัญหาขึ้นมาจะส่งผล กระทบต่อประเทศชาติและประชาชน” นายอนุสรณ์ย้ำ

พป.ระดมสร้างแบรนด์สู้เลือกตั้ง

เช้าวันเดียวกันที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พรรคประชาธิปัตย์ (พชป.) จัดการระดมสมองสร้างสรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ ด้วยศาสตร์ 4DNA มีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯ เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร พรรค(กก.บห.) สส.และอดีต สส. อดีต สก.,สข. อดีตผู้สมัครพรรค หัวหน้าสาขา พรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด อดีต ประธานสาขาพรรค เข้าร่วมสัมมนา กัน อย่างพร้อมเพียง

โดนนายจรินทร์กล่าวเปิดงาน ว่า เป็นการระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ด้วยศาสตร์ 4DNA เป็นการระดมความคิดเห็นรอบด้านแบบ 360 องศา หากคำตอบร่วมกัน เพื่อไป สู่การสร้างแบรนด์ ที่แข็งแกร่งให้พรรค ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญ แล้วนำ ไปเป็นข้อสรุปร่วมกันว่าจะทำอย่างไร ให้ประชาธิปัตย์แข็งแกร่งในทุกพื้นที่ เมื่อไหร่ที่แบรนด์ประชาธิปัตย์แข็งแกร่งก็ จะสามารถนำพาพรรคและทำให้พรรคมี โอกาสที่จะให้เราได้รับเลือกตั้งในเขตนั้นๆ และคะแนนฐานของพรรคได้มากขึ้น ช่วย สนับสนุนสมาชิกในการเลือกตั้งได้ แต่ การสร้างแบรนด์ จะดำเนินการภายใต้ ยุทธศาสตร์คือ อุดมการณ์ ทันสมัย

อีกทั้งย้ำว่าเราควรจะมีการพบกัน อีกสักครั้งเพื่อระดมสมองเพื่อที่จะนำพา พรรคต่อไปโดย DNA จะนำไปใช้ใน ส่วนที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเพื่อให้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13992

หน้า: 1 (บนซ้าย), 10

Col.Inch: 214.31 Ad Value: 321,465

PRValue (x3): 964,395

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 'บิ๊กตู' ย้ำชัด แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ

เป็นแบรนด์ของประชาธิปไตย โดยพรรค
จะมีการสร้างตึกขึ้นมาใหม่ก็จะนำไปสู่การ
ออกแบบว่าต้องหน้าตาอย่างไรและสร้าง
ออกมาเป็นอย่างไรเพื่อสะท้อน DNA
ประชาธิปไตย

ชูสกผลงานรัฐบาล เคาะประกันรายได้!

ไทยโพสต์ ● ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ ประชาชนพอใจผลงานรอบ 5 ปีรัฐบาลประยุทธ์ จับต้องได้ แตกต่างจากรัฐบาลอื่น “จรินทร์” ระบุมติที่ประชุม 3 ฝ่ายเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว ในข้าว 5 ประเภท หอมมะลิต้นละ 1.5 หมื่นบาท เตรียมเสนอ นาย. ขณะที่ฝ่ายค้านยังโจมตีหนัก “เจ็ทน้อย” สวมรอยอ้างรัฐบาลลอกการบ้าน ส่วน “วัฒนา” ยกกัน “ทักษิณ” เก่งกว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความต่างของผลงานระหว่างรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,082 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 10-16 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.3 ระบุผลงานรอบ 5 ปีของรัฐบาลลุงตู่ที่จับต้องได้ เช่น การก่อสร้างด้านคมนาคม อาทิ สถานีรถไฟฟ้าต่างๆ โมเตอร์เวย์ ทางต่างระดับปากช่องโคราช การต่อเติมสนามบิน เป็นต้น เป็นสิ่งที่จับต้องได้ แตกต่างจากรัฐบาลอื่น ในขณะที่ร้อยละ 19.7 ระบุไม่มีผลงาน ไม่แตกต่าง

ที่นำห้วงคือ เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 31.3 ระบุรัฐบาลที่มีคดีติดโกงทำประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากกว่ารัฐบาลที่ชื่อสัตย์ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.7 ระบุรัฐบาลที่ชื่อสัตย์ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากกว่ารัฐบาลที่มีคดีติดโกง

ที่นำพิจารณาคือ ผลงานรัฐบาลลุงตู่ที่ประชาชนต้องการให้เร่งสร้างมากที่สุด



นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ ประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย พาณิชย์ ผู้ประกอบการ และสมาคมชาวนา เพื่อเคาะตัวเลขประกันรายได้

ผลสำรวจพบว่า อันดับแรกสูงสุด หรือร้อยละ 75.9 ระบุแก้ปัญหาค่าครองชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รองลงมาหรือร้อยละ 5.7 ระบุแก้ปัญหาหนี้เสฟติด อันดับสามหรือร้อยละ 3.1 ระบุช่วยด้านการศึกษาของคนยากจน, อันดับสี่หรือร้อยละ 2.5 ระบุการดูแลสุขภาพของประชาชน, ร้อยละ 2.0 ระบุเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน และร้อยละ 10.8 ระบุผลงานอื่นๆ เช่น แก้ปัญหาว่างงาน แก้ปัญหาเกษตรกร แก้ภัยแล้ง ภัยพิบัติ แก้ระบบภาษี แก้ปัญหาความแตกแยกของคนในสังคม เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ทักษะคิดของคนในชาติเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งที่ถูกฝ่ายค้านจะหันมาเอาจริงเอาจังกับการบริหารจัดการที่คนคิดของคนในชาติ เพราะโพลครั้งนี้ชี้ว่า คนเกือบ 1 ใน 3 เห็นว่ารัฐบาลที่มีคดีติดโกงทำประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากกว่ารัฐบาลที่ชื่อสัตย์ และคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากพอที่จะแผดงฤทธิ์ออกมาปั่นกระแสชี้หน้า และอาจสร้างความวุ่นวายในสังคมและยังประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเดือดร้อนหนักเรื่องค่าครองชีพ รายได้ไม่พอกับรายจ่ายแล้ว ยิ่งจะทำให้ทัศนคติที่ดี

ของประชาชนส่วนใหญ่ถูกทำลายได้ ดังนั้นรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงต้องเร่งทำงานหนักขึ้นอีก ตอบโจทย์ตรงความต้องการของประชาชน เพื่อป้องกันรักษาทัศนคติที่ดีของคนรุ่นใหม่เอาไว้ให้ได้

ประกันรายได้ข่าว

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงหลังการประชุม 3 ฝ่ายว่า กระทรวงพาณิชย์

อ่านต่อหน้า 10

ชูสภผลผลงาน

ตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวสวนและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ มีความเห็นร่วมกันเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว ในข้าว 5 ประเภท ได้แก่ 1.ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ความชื้น 15% โดยประกันรายได้ให้ไม่เกินละ 30 ตันต่อครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 2.ข้าวเหนียว ประกันที่ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

3.ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท ที่ไม่เกิน 40 ไร่ หรือ 14 ตัน 4.ข้าวหอมมะลิพื้นที่ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน และ 5.ข้าวหอมปทุม ไม่เกิน 11,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน” รวบรวมพาณิชย์กล่าว

นายจรินทร์กล่าวอีกว่า เราจะเริ่มดำเนินการนำข้อสรุปนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นยช.) ทหารือเพื่อกำหนดเวลาต่อไป อย่างไรก็ตามงบประมาณที่จะใช้ในการประกันรายได้ครั้งนี้ เบื้องต้นจะหารือในที่ประชุม นยช. โดยให้เกษตรกรชาวสวนขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

นายจรินทร์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เราจะยังมีมาตรการค้ำชานานดำเนินการด้วย เช่น จะลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว การส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และโครงการประกันภัยพืชผล เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี เป็นต้น

ส่วนมาตรการระยะยาวคือ การพัฒนาชาวนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าว ทั้งนี้ ยังมีมาตรการด้านการตลาดคือการปรับสมดุล โดยการให้สินเชื่อชะลอการขาย การใช้สินเชื่อโดยสถาบันเกษตรกรหรือการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก การปรับปรุงทางด้านยุทธศาสตร์ข้าวไทย และการรักษาตลาดส่งออก ทั้งตลาดเดิม ตลาดเก่า (อิรัก) และขยายตลาดใหม่

นางนฤมล ฤทธิโยสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่รัฐบาลจะดำเนินการ ก็เพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และพยายามไม่ให้เกิดวิกฤติไทยปรับตัวลดลงกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ เมื่อได้พิจารณามาตรการต่างๆ แล้ว จะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยเน้นที่การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และต้องเพิ่มรอบการหมุนของเม็ดเงินกระจายไปยังกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่พร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้น เช่น ปัญหาภัยแล้ง และราคาพืชผลการเกษตร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปด้วย

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะต้องดูแลประชาชนในระดับฐานรากที่มีอยู่ 40% ของประชากรทั้งหมด เพื่อให้คนกลุ่มนี้เงยหน้ายิ้มได้ อย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการเพิ่มความสามารในการแข่งขันของประเทศ เช่น ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันลงทุน หรือ PPP ทำให้เกิดการจ้างงานคนในประเทศ ดึงดูดการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณปี 2563 จะไม่ละเลยเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างแน่นอน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม กรมเศรษฐกิจมีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยเกี่ยวกับภัยแล้งและคิดว่าต้องใช้ยาแรงจำนวนมากพอที่จะทำให้เติบโตได้จริง สำหรับมาตรการของรัฐบาลที่ออกมา มีทั้งสิ่งที่เราเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เห็นด้วยคือการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในนโยบายหนึ่งของพรรคเพื่อไทยมาตลอด และรัฐบาลได้นำนโยบายนี้ไปดำเนินการต่อ

ส่วนเม็ดเงินที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน 3 แสนล้านบาท โดยเราเห็นว่าเป็นห่วงสองประเด็นคือ 1.ขณะนี้เปรียบเสมือนน้ำเลี้ยงผืนน้อยมาก คือมีน้ำหรือเม็ดเงินน้อยมาก ใน 3 แสนล้านบาทนั้น ประกอบด้วยการพักหนี้และการให้สินเชื่อของธนาคารไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 1 แสนล้านบาท รวมถึงการพักหนี้ต่างๆ ดังนั้นจึงเหลือเม็ดเงินที่ลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยมาก

2.ในภาวะน้ำมีน้อย ทางรัฐบาลต้องเลือกใช้วิธีในการรดน้ำ จะหยดที่โคนต้นหรือจะสปริงที่กิ่ง มาตรการของรัฐบาลที่ออกมาถือว่าเป็นการใช้น้ำไม่คุ้มค่า เพราะใช้วิธีสปริงหยดหัวแตก ไม่ได้รดลงไปตรงจุด แม้การท่องเที่ยวจะเป็นหนึ่งในวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ถ้าเทียบกับอัดเงินลงไปให้เกษตรกรฐานราก ให้เขามีเงินไปจับจ่ายในตลาด หรือทำให้เอสเอ็มอีฟื้น เมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศมีเงินซื้อของในตลาดก็ขายได้ โรงงานก็ผลิตได้ น่าจะมีผลดีมากกว่า ขณะที่การท่องเที่ยวนั้นมีข้อติดขัดหลายอย่าง เช่น ถ้าจะเอาเงินรัฐไปเที่ยว 1,000 บาท ต้องควักเงินตัวเองอีก 2,000 บาท ซึ่งตอนนี้ตัวเองก็ไม่มีให้ควัก

“ดังนั้นจึงอยากตั้ง 2 เรื่อง คืออย่าไม่แรงพอกับวิธีการสะเปะสะปะ ใช้วิธีสปริงแบบไม่เกิดประโยชน์ เพราะน้ำจะระเหยหมดไปไม่ถึงถึงราก เราในฐานะนักการเมืองที่ใกล้ชิดประชาชนลงพื้นที่ ได้เห็นความทุกข์ยากทั้งในเมืองและชนบท สิ่งที่เราอยากเห็นคือการนำเงินลงไปกระตุ้นอย่างเพียงพอ เลิกซื้ออาวุธ เลิกซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น เศรษฐกิจวันนี้ไม่ใช่วิกฤติ แต่เป็นหายนะ หวังว่าในการประชุม ครม.ลับดาหน้าจะได้ทบทวนสิ่งที่ฝ่ายค้านติติงด้วยความหวังดี” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

วัฒนธรรมกันทักษิณ

นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เห็นด้วยว่ารัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีปัญหาอันเนื่องมาจากสงครามการค้าและปัจจัยแทรกซ้อนอื่น แต่ต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหามาตั้งแต่การยึดอำนาจแล้ว ไม่ได้เพิ่งมาเกิดปัญหาในวันนี้ หลักฐานคือการกู้เงินเพื่อชดเชยงบประมาณสูงที่สุด แต่จัดภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการมาตลอด การลงทุนหดหายหนักครัวเรือนสูงถึง 13 ล้านล้านบาท

การที่รัฐจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีเงินใช้ และไม่กล้าใช้เงิน รวมถึงไม่มีการลงทุนอันเป็นที่มาของภาษี จนลามไปถึงเงินบาท ทำให้เชิงค่ากระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เคยอัมชยุเศรษฐกิจไทยมาตลอด 5 ปี ทั้งหมดคือสัญญาณอันตรายทางเศรษฐกิจที่ถูกส่งมานานแล้วแต่รัฐบาลก็ไม่เคยแก้ไขให้ตรงจุด แถมยังใช้เงินผิดประเภท แทนที่จะเอางบประมาณที่มีอยู่จำกัดมาติดต่ออาวุธให้กับประชาชนเพื่อให้มีความสามารถเสียภาษีกลับเอาไปซื้ออาวุธให้กองทัพลาภภาษี

“ว่าเงินที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจมาจากภาษีของประชาชน เรียกว่างบประมาณ ความหมายก็ตรงตัวคือใช้ไปต้องเกิดผลตอบแทนกลับมาในรูปภาษี แต่ผลของการแจกเงินที่รัฐบาลประยุทธ์ทำมา 5 ปี มีแต่ทำให้คนจนลง จัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการมาตลอด แปลว่าการแจกเงินไม่ได้ผล เพราะไม่ทำให้คนเห็นอนาคต เงินที่แจกไปไม่ก่อให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืนใช้ไปครั้งเดียวหมด ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง แต่รัฐบาลก็ยังจะเอาวิธีที่ไม่เคยได้ผลมาใช้ต่อไป ถ้าไม่บ้าก็เสียสติแบบที่โธมัส ดันน์เคยกล่าวไว้”

นายวัฒนา กล่าวว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงต้องลงทุนเพื่อทำให้คนเห็นอนาคต แบบที่นายทักษิณเคยทำ ประชาชนจึงจะกล้าจับจ่ายใช้สอย อันเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง นี่คือคำแนะนำ เดี่ยวจะหาว่าฝ่ายค้านจ้องแต่จะโจมตีไม่เสนอแนวคิดหรือทางแก้ไขอะไรเลย แต่หากยังคิดต่อไม่เป็นก็ทำแบบที่ รมว.สธ. ไปขอพบหมอสุรพงษ์

เพื่อขอคำแนะนำเรื่องโครงการ 30 บาท ตนจะแนะนำให้

“หัวใจสำคัญของการบริหารคือความเชื่อมั่น เศรษฐกิจก็เช่นกัน หากผู้นำหรือรัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ ประชาชนจะหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ข้าราชการคือประชาชนและผู้ประกอบการต่างไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำและรัฐบาล ตามผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรากฏว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและหอการค้าไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 ต่ำสุดในรอบ 22 และ 18 เดือนตามลำดับ แบบนี้ถ่มเงินลงไปเท่าไรก็ได้ไม่ผล เพราะต้นตอของปัญหาอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์ออกไป ทุกอย่างจะดีขึ้น” นายวัฒนา กล่าว

ติงกระตุ้นพรั่าเพรื่อ

ด้าน ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ หากเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่พรั่าเพรื่อ และต้องใช้ด้วยความเข้าใจ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอด 5 ปีที่ผ่านมา และยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นครั้งๆ ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจหมดแรงก็กระตุ้น มีแรงได้ไม่กี่เดือนก็พุบอีก แล้วก็ต้องกระตุ้นกันใหม่ เป็นวัฏจักรที่ไม่ถูกต้องและอันตราย และรัฐบาลก็ไม่ควรเสพติดและมีความสุขกับวัฏจักรนี้ โดยไม่ทำอย่างอื่น

แนวทางการบริหารเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้งบประมาณจำนวนมหาศาลถูกนำไปใช้กับมาตรการแบบชั่วคราว ไร้การกำหนดทิศทางประเทศในระยะยาว ส่งผลให้ “การพัฒนาโครงสร้างและทิศทางหลักของประเทศ” ถูก “ละเลย” เช่น การสร้างเกราะป้องกันทางเศรษฐกิจให้ประเทศต่อสงครามการค้า การสร้างโครงสร้างสินค้าเกษตรกรรมใหม่ การยกระดับตลาดแรงงาน การพัฒนาและแสวงหาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เราไม่สามารถทำประเทศไทยให้อยู่ในภาวะอย่างนี้ได้ยาวนาน หากพื้นฐานประเทศไม่ได้ถูกพัฒนา อีกไม่นานภาวะทางการคลังจะเป็นข้อจำกัดสำหรับมาตรการกระตุ้นรอบใหม่ และเมื่อนั้นเราจะหมดกระสุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ หากจะ

เปรียบเทียบ ระบบเศรษฐกิจเหมือนลูกกลิ้งที่เราต้องพยายามสร้างกลไกและระบบที่ผลักดันให้มันสามารถเคลื่อนได้ด้วยตัวของมันเอง กักเก็บโมเมนตัมไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ลูกกลิ้งที่ต้องคอยผลักดันใหม่ทุก 3 เดือน 6 เดือน แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ขณะที่นายอนุสรณ์ จีรุงเรือง กิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อม ส.ส.บัญญัติรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อาทิ นายรังสิมันต์ โรม, นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์, นายสมชาย ฝั่งชลจิตร รวมถึงนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาของประชาชน โดยในช่วงเช้าเข้าเยี่ยมชมน้อมแลงเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปยางพารา ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตนประชา จำกัด ซึ่งเป็นโรงแปรรูปยางพาราให้เป็นแผ่นปูพื้นยาง พร้อมพูดคุยกับสมาชิกและผู้บริหารสหกรณ์ถึงแนวทางการแปรรูปยางในประเทศไทย

นายอนุสรณ์ระบุว่า รู้สึกดีใจที่จะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปยางที่นี้ นี่คือแนวทางแห่งอนาคตของประเทศไทย คือการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้แปรรูปสินค้าการเกษตร ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสเดินทางไปดูโรงงานแปรรูปยางในหลายพื้นที่หลายจังหวัด เพื่อจะได้เรียนรู้การแปรรูปยางที่หลากหลายทั้งนี้ ที่ผ่านมามีที่รัฐบาลพยายามคิดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา ซึ่งจะมีเรื่องของยางและสินค้าเกษตรอื่นๆ อยู่ด้วย ตนเห็นว่ามีความจำเป็นในระยะสั้น ประชากรไทยจำนวนมากทั่วประเทศต่างมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับสินค้าทางการเกษตร แต่ทุกวันนี้ พืชเศรษฐกิจหลักๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์ม ข้าว มันสำปะหลัง ต่างได้รับผลกระทบราคาตกหมด เพราะฉะนั้นมาตรการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรมีความจำเป็น แต่ในระยะยาวอนาคตต้องอยู่ที่การแปรรูปยกมาเลยเป็นต้นแบบ

“ยกตัวอย่างมาเลเซียวันนี้นักกลายเป็นผู้นำเข้ายางพาราแล้ว จากที่เมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นผู้ส่งออกยางพาราแข่งกับประเทศไทย ที่ผ่านมามาลเลเซียพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการแปรรูปยาง

จริงจังมาก จนกลายเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำจากยางไปแล้ว ถ้าวันนี้ไปดูที่ด่านสะเดา จะพบว่าเป็นด่านที่มูลค่าการค้าสูงมาก สินค้าที่ส่งออกจากบ้านเราเป็นหลักคือยางพาราดิบ แม้อูเหมือนจะดี แต่ในอีกนัยหนึ่ง นี่กลายเป็นว่ามูลค่าเพิ่มจากยางพาราของไทยไปอยู่ที่มาเลเซียหมด ผมคิดว่านี่คือจังหวะเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆ เพื่อให้สินค้าเกษตรของประเทศไทยได้ถูกแปรรูปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนของยางพาราเอง พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส.เจนวิทย์ โกรสินธุ์ ที่ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการราคาลดลงเกษตรกรตกต่ำ ทำงานศึกษาในเรื่องยางพาราโดยตรง ที่ผ่านมาผมได้ฝากให้นายเจนวิทย์ไปผลักดันในคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง” นายธนกรกล่าว

นายธนกรกล่าวอีกว่า ทุกวันนี้ที่มีการพูดถึงยางพาราสามารถนำไปทำถนนได้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่งานวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ยังสนับสนุนอยู่ ว่าเอาเข้าจริงแล้วการทำถนนด้วยยางพาราทำได้หรือไม่ ด้วยสูตรหรือส่วนผสมอะไร บางมหาวิทยาลัยบอกว่าทำได้ บางมหาวิทยาลัยบอกว่าทำไม่ได้ ตนจึงอยากผลักดันให้มีการวิจัยอย่างจริงจังสักปีหนึ่ง อาจจะยอมเสียเวลาหน่อยเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่คิดว่าใช้การได้มากที่สุด นำมาทดสอบอย่างจริงจัง สเปกไหนดี สเปกไหนไม่ดี อันไหนใช้ได้หรือไม่ ก่อนที่จะนำมาผลิตได้อย่างจริงจัง วันนี้เราต้องเอาของที่เราอยู่มาแปรรูปให้เกิดมูลค่ามาตอบสนองชีวิตของประชาชน อย่างสิ่งที่สหกรณ์นี้ทำเรื่องการแปรรูปให้เป็นแผ่นปูพื้น ถ้าเรามีแนวทางที่ชัดเจนที่จะนำมาทำสนามเด็กเล่นให้น้องๆ ทั่วประเทศไทยเพียงเท่านี้ก็เกิดออเดอร์ขึ้นแล้ว มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นก็จะไม่หนีไปต่างประเทศ จะมาอยู่ที่สหกรณ์และชาวสวนยางในประเทศไทยของเราเอง และในอนาคต หากทำการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น พัฒนาให้คุณภาพดีขึ้น ก็สามารถนำไปสู่การผลักดันให้มีการยอมรับจากตลาดที่กว้างขึ้น ทำให้มีชื่อเสียงระดับโลก เพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นอีก ตนคิดว่านี่คือทิศทางด้านการเกษตรของเรา ที่จะยกระดับได้ด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและทรัพยากรที่มีอยู่

นายธนกรกล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้แม้พรรคอนาคตใหม่เราเป็นฝ่ายค้าน แต่อะไรที่เป็นอำนาจหน้าที่ที่เราพอจะทำได้ จะพยายามผลักดันให้ดีที่สุด มาศึกษา มาเรียนรู้ในวิถีทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นรัฐบาล เราก็จะสามารถนำความรู้ที่เราได้มาไปผลักดันนโยบายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น

นายสุนทร รักรัษย์ศักดิ์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่ว่าหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมาเลเซียเป็นผู้นำเข้ายางพารา จากที่ก่อนหน้านี้เป็นผู้ส่งออกแข่งขันกับประเทศไทยว่า เป็นเรื่องจริง เมื่อก่อนตลาดยางจะมี 3 ผู้นำ คือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตอนหลังมาเลเซียมีผลผลิตยางในประเทศประมาณ 6-7 แสนตัน แต่มาเลเซียบริโภคภายในประเทศ 2 ล้านตัน เพราะฉะนั้นเขานำเข้ายางขึ้นจากประเทศไทยปีหนึ่งประมาณ 7-9 แสนตัน ส่วนที่เหลือก็นำเข้าจากที่อื่น มาเลเซียจึงกลายเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมยางของโลก เช่น การทำถุงมือ ยาง ยางอนามัย ที่ใช้นายางขึ้นในการทำ

โรคหวังพึ่งราคาขาย

เมื่อถามว่า การที่มาเลเซียกลายเป็นผู้นำเข้ายางพาราของโลก ส่วนหนึ่งเพราะมาเลเซียมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมในการแปรรูปต่างๆ ที่ดีกว่าไทยด้วยหรือไม่ นายสุนทรกล่าวว่า นั่นเป็นส่วนหนึ่ง เพราะเขานำหน้าเรื่องการแปรรูปมาก่อนเรา เขาส่งเสริมให้มีการโค่นยางเพื่อปลูกปาล์มมาก่อนเรา วันนี้เขาเลยกลายเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมยางของโลกได้

นายสุนทรกล่าวอีกว่า แต่ในส่วนของประเทศไทย เรื่องยางเราเป็นอยู่ 5 โรค คือ 1.โรคเกษตรกรหวังพึ่งราคาขาย วิธีแก้เกษตรกรต้องหันมาพึ่งพาและจัดการตนเอง อัยการพึ่งรัฐให้ช่วยเหลือเรื่องราคา 2.โรคสวนยางเชิงเดี่ยว ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สวนยางยั่งยืน เราจะเปลี่ยนจากสวนยางเชิงเดี่ยวให้เป็นปายางที่มีสมดุลนิเวศ ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุน สร้างเสริมรายได้ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต

นายสุนทรกล่าวอีกว่า 3.โรคการผลิตและการแปรรูปที่ยังเดินไม่ถึงไหน ความจริงประเทศไทยควรทำแบบมาเลเซียมานานแล้ว วันนี้ประเทศไทยยังคงส่งออกยางกลางน้ำประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ และนำยางมาแปรรูปภายในประเทศประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเรื่องการผลิตและแปรรูปเป็นข้อเสนอที่วันนี้มีการพูดคุยกันหลายฝ่าย เราต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางของโลก โดยมีเป้าหมายให้การแปรรูปยาง 35 เปอร์เซ็นต์จากผลผลิตยางทั้งหมด 5 ล้านตัน รวมไปถึงการนำยางมาใช้ทำถนนยางพาราด้วย 4.โรคการพึ่งตลาดจีนเพียงอย่างเดียว เป็นโรคที่น่ากลัว จีนผูกขาดกระบวนการรับซื้อวัตถุดิบต้นน้ำ ซึ่งอันตรายมาก จึงต้องหาตลาดใหม่ๆ เช่น รัสเซีย ตะวันออกกลาง อีกทั้งยังมีโรคตลาดล่วงหน้า เพราะวันนี้ยางถูกปั่นราคาด้วยการซื้อขายล่วงหน้า ต้องทำให้มีการซื้อขายยางจริง

นายสุนทรกล่าวว่า และ 5.โรคคอกโกตลาดของรัฐและนโยบายของรัฐบาล เราไม่เคยใช้ พร.บ.ควบคุมยาง 2542 มาบังคับใช้กับพ่อค้า ทำให้พ่อค้ากดราคาซื้อขายได้ และความเป็นเอกภาพในการยางแห่งประเทศไทยยังไม่มี ดังนั้นในระยะที่รัฐบาลใหม่เข้ามาทำงาน ต้องเร่งจัดทัพให้การยางฯ มีเอกภาพ ดังนั้น 5 โรคที่เกิดขึ้น รัฐบาลต้องแปรเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น กลาง และระยะยาว โดยโครงการประกันรายได้เป็นโครงการเร่งด่วนเฉพาะหน้า รับประกันว่าเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายยาง ไม่ว่าจะราคาเท่าไร แต่ส่วนต่างจะชดเชย แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว ส่วนระยะกลางรัฐบาลต้องดึงยางออกมาทำถนน อุปกรณ์จราจร และการแปรรูปยางต่างๆ และระยะยาว คือการทำสวนยางอย่างยั่งยืน มีพืชชนิดอื่นร่วมกับยาง

นายสุนทรกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า อย่างไรก็ตาม เรื่องยางเรามีสภาไตรภาคี ที่มีประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นองค์กรที่รวมกลุ่มดำเนินการผลักดันเรื่องยางให้เป็นที่ยอมรับของโลกรวมทั้งทำไม่สำเร็จ และยังน่าเป็นห่วง วันนี้มาเลเซียเปลี่ยนจากผู้ผลิตกลายเป็นผู้บริโภค และถามว่ามาเลเซียอยากให้ราคายางก็โลกรั่มละ 100 บาทหรือเขาก็อยากให้อีกโลกรั่มละ 40-50 บาท.

วิษณุยัน-ดูไม่หนี พ.ต.ท.ทักษิณ เด็กกลับบ้านฝึลิ่ง

รัฐบาลปักหมุดบคนป่วย
หน้อยลับและกระทันตก.
สะเปะสะปะ-ไม่ตรงจุด
บขบ.เกาะ'ประกันข้าว'

'วิษณุ' ออกโรงยัน มั่นใจ
'ปักตู' เข้าสภาตอบญัตติ
อภิปรายปมถวายสัตย์ เพื่อ
ไทยดักคอ 'หญิงหน้อย'
เย้ยอย่างกลัวสภา เหมือน
เด็กกลัว อ่านต่อหน้า 10

● วิษณุยัน ต่อจากหน้า 1
บ้านฝึลิ่ง ยันฝ่ายค้านไม่ได้จ้องจ้องล้างจ้อง
ผลาญ สับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 แสน
ล้าน แจกสะเปะสะปะ ลงลึกไม่ถึงราก จักรม.
ทบทวนใหม่ เดือนระวังกระตุ้นหมคคลัง
เตรียมเปิดตัวโครงการ 'นวัตกรรมแก่น'
มหาดไทยยอมรับสิ่งซึ่งบท้องถื่นกระตุ้น
เศรษฐกิจ รัฐบาลได้หันบคนป่วย 'อึดค้ำ'
ลุยปทุมธานี ถก 3 ฝ่าย เกาะประกันราคาข้าว
ตันละ 10,000-15,000 บาท

'วิษณุ' อังรบ.ยังไม่เห็นหนังสือถาม
วันที่ 17 ส.ค. นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีนายชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะให้ทางเลขาธิ
การสภาทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้ง
เหตุผลที่ไม่มาตอบกระทู้ ว่า หากส่งหนังสือ
ถามมาจำเป็นต้องชี้แจง แต่ขณะนี้ไม่ทราบว่
หนังสือมาแล้วหรือยัง ที่ผ่านมามีส่งมาทาง
รัฐบาลไม่เคยไม่ตอบ ส่วนที่ฝ่ายค้านยื่น
อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 152 นายกฯ ไม่จำเป็นต้องตอบด้วยตัว
เอง อยู่ที่ว่าตั้งคำถามถามใคร เพราะมาตรา
152 ไม่ใช่การถามตัวบุคคล เป็นการถาม
รัฐบาลเพื่อจะให้รัฐบาลตอบ หากใคร
เกี่ยวข้องก็ไปตอบ
เชื่อบักตู'เข้าสภา-ตอบฝ่ายค้าน
เมื่อถามว่าหากถามเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณ
นายกฯมอบคนอื่นไปตอบได้หรือไม่ นาย
วิษณุ กล่าวว่า ถึงอย่างไรนายกฯก็ต้องไปอยู่ดี
เพราะเขาถามรัฐบาล นายกฯเป็นหัวหน้า
รัฐบาล ถ้าว่างก็ต้องไป และเชื่อว่าจะไป เพียง
แต่ว่านายกฯอาจตอบสองสามประโยคแล้วให้

คนอื่นตอบ เพราะคนที่รู้มีเยอะ ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 นั้นเป็นการอภิปรายเฉพาะตัว แต่สามารถให้คนอื่นลุกขึ้นชี้แจงได้ ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ต่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ขณะดำรงตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ แต่นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ซึ่งเป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ รู้เรื่องก็ตอบ

เมื่อถามว่าขณะนี้เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนายกฯ หนีสภา นายวิชาญกล่าวว่า ไม่ได้มีปัญหา เพราะด้านนายกฯติดภารกิจก็ไปไม่ได้ อยู่ดี ในอดีตมีมาตลอด คราวสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกฯ เมื่อมีการถามเรื่องโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ก็ให้คนอื่นไปตอบ พอไปชี้แจงฝ่ายค้านเขาก็ถามคนมาชี้แจงแทนว่าเคยไปโรงแรมดังกล่าวหรือ ซึ่งคนมาชี้แจงไม่เคยไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ จึงถูกฝ่ายค้านถามกลับว่าแล้วมาทำไม

แย้มกรม. 20 ส.ค.อนุมัติหลายเรื่อง

เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตที่รัฐบาลยังไม่มียกเลิก กรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่างๆ มีแต่การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง เพราะหวั่นเรื่องการฉ้อโกงผู้ก่อการกำเริบหรือไม่ นายวิชาญ กล่าวว่า นโยบายออกมาแล้วตั้งหลายเรื่อง ทั้งภัยแล้ง การรับมือสถานการณ์ฮ่องกง การติดตามจับกุมผู้ก่อการกำเริบในกทม. มีการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปแล้ว และเรื่องต่างๆ หากเป็นโครงการอะไรต้องสอบถามหน่วยงานต่างๆ ก่อน ซึ่งวันที่ 20 ส.ค.จะมีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายออกมามาก เพราะหน่วยงานเริ่มชี้แจงกลับมาแล้ว

โทษกม.เงินนายฯแจกได้

นายชนกร วังบุญงุชชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ กรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯและรมว.กลาโหม กล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนว่า มันใจพล.อ.ประยุทธ์สามารถชี้แจงได้ตามกลไกระบบรัฐสภา เรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว ทางที่ดีพรรคฝ่ายค้านควรรอการพิจารณาของกระบวนการตรวจสอบก่อนยื่นขอเปิด

อภิปราย เพราะฝ่ายค้านก็ไม่สามารถตัดสินเรื่องนี้ได้และเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแทนที่รัฐบาลจะใช้เวลาไปทำงานให้กับประชาชนแต่ต้องมาอยู่กับเกมการเมืองในสภาของฝ่ายค้าน เรื่องนี้พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่ามีขั้นตอนแก้ปัญหาและมีฝ่ายกฎหมายดูแล จึงไม่เข้าใจพรรคฝ่ายค้านพยายามเอาเป็นเอาตายกับเรื่องนี้มาก ทั้งที่สุดท้ายก็ทราบดีแก่ใจว่าจะเป็นอย่างไร

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นอภิปรายทั้งกรณีการฉ้อโกงและการแถลงนโยบายรัฐบาลโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มางบประมาณว่า เป็นสิทธิที่ฝ่ายค้านสามารถทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เมื่อถามว่าการขอเปิดอภิปรายดังกล่าวเหมือนซ้อมใหญ่ก่อนถึงการประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หรือไม่ นายจรินทร์ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่การยื่นเปิดการอภิปรายทั่วไปเป็นสิ่งที่ทำได้อยู่แล้ว เมื่อถามว่าเรื่องดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลหรือไม่ เพราะรัฐบาลเพิ่งเริ่มทำงานแต่ถูกเปิดอภิปรายแล้ว นายจรินทร์ กล่าวว่า เป็นการตรวจสอบปกติตามกระบวนการของรัฐสภา และเป็นเพียงการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ เราไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นการทำตามกระบวนการ

รบ.เร่งชี้แจงบอ.พท.กระตุ้นศก.

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลมีแนวคิดที่จะนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย สั่งการสำรวจงบประมาณที่เหลืออยู่ของอปท. ที่ยังไม่มียกจ่ายผูกพันทางสัญญาหรือรอการเบิกจ่าย คาดจะไม่ถึง 6 แสนล้านบาทตามที่ข่าวก่อนหน้านี้เพื่อขอความร่วมมือให้นำงบประมาณดังกล่าวไปพัฒนาในพื้นที่ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายในท้องถิ่นดังกล่าว โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งโครงการที่จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณ

ในปี 2562 ที่เหลือได้ จะต้องทำสัญญาภายในเดือนส.ค.นี้

“ส่วนตัวคิดว่าคงต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับอปท. และเชื่อมั่นว่าอปท.ทั้งหมดพร้อมให้ความร่วมมือตามแนวทางดังกล่าว และจะไม่มีใครที่จะยอมปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำเพื่อรอให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก่อน เพราะผู้บริหารในอปท.แต่ละแห่งต้องการสร้างผลงานให้ประชาชนได้ประจักษ์” นายนิพนธ์กล่าว

พท.เตือนระวังคลังหมดกระสุน

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณี กรม.เศรษฐกิจจัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ว่า จริงๆแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่พรัวหรือและต้องใช้ด้วยความเข้าใจ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอด 5 ปีที่ผ่านมาและยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นครั้งๆ ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักกับคลื่นเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจหมดแรงก็กระตุ้น มีแรงได้ไม่กี่เดือนก็ฟุบอีกแล้วก็ต้องกระตุ้นกันใหม่ เป็นวัฏจักรที่ไม่ถูกต้องและอันตราย รัฐบาลก็ไม่ควรเสียดสีและมีความสุขกับวัฏจักรนี้โดยไม่ทำอย่างอื่น แนวทางบริหารเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้งบประมาณมหาศาลถูกนำไปใช้กับมาตรการแบบชั่วคราว ไร้การกำหนดทิศทางประเทศในระยะยาว ส่งผลให้การพัฒนาระบบโครงสร้างและทิศทางหลักของประเทศถูกละเลย เช่น การสร้างเกราะป้องกันทางเศรษฐกิจให้ประเทศต่อสงครามการค้า การสร้างโครงสร้างสินค้าเกษตรกรรมใหม่ การยกระดับตลาดแรงงาน การพัฒนาและแสวงหาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เราไม่สามารถทำให้ประเทศไทยให้อยู่ในภาวะอย่างนี้ได้ยาวนาน หากพื้นฐานประเทศไม่ได้ถูกพัฒนา อีกไม่นานภาวะทางการคลังจะเป็นข้อจำกัดสำหรับมาตรการกระตุ้นรอบใหม่ และเมื่อไหร่เราจะหมดกระสุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ หากจะเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจเหมือนลูกกอล์ฟ ที่เราต้องพยายามสร้าง กลไกและระบบที่ผลักดันให้มันสามารถเคลื่อนได้ด้วยตัวของมันเอง กัก

เก็บโมเมนต์ไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ลูกกึ่งที่ต้องคอยผลัดกันใหม่ทุก 3 เดือน 6 เดือน แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

หน่วยจวกรกระตุ้นศก.-ไม่ตรงจุด

เวลา 09.30 น. ที่วัดสุวรรณาราม คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพท. พร้อมอดีตผู้สมัครกทม. ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อย เริ่มด้วยการนมัสการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และเดินชมจิตรกรรมฝาผนัง จากนั้นสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงเพื่อให้กำลังใจ จากนั้นคณะของคุณหญิงสุภารัตน์เยี่ยมชมงานหัตถกรรมชิ้นลงหิน ที่ชุมชนบ้านบุ พบปะประธานชุมชนและประชาชนเขตบางกอกน้อย ประชุมกับคณะทำงานพื้นที่ เพื่อพัฒนาบางกอกน้อยโมเดลกินมือเที่ยงที่ตลาดไร้คน เยี่ยมชมฉัตรพระราชทาน 5 ชั้น จากรัชกาลที่ 1 ที่มีสยิดภูฎีหลวง

ที่วัดสุวรรณาราม คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า เราเห็นด้วยว่าควรกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาได้พยายามกระตุ้นรัฐบาลให้ออกไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเรื่องภัยแล้งมาประมาณ 3-4 เดือนแล้ว กระทั่งวันที่ 16 ส.ค. ครม.มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยเกี่ยวกับภัยแล้ง และคิดว่าต้องใช้จ่ายจำนวนมากพอที่จะทำให้เติบโตได้จริง มาตรการของรัฐบาลที่ออกมามีทั้งสิ่งที่เราเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

เม็ดเงินที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน 3 แสนล้านบาท เป็นห่วง 2 ประเด็นคือ 1.ขณะนี้เปรียบเสมือนหน้าแล้ง มีน้ำหรือเม็ดเงินน้อยมาก ใน 3 แสนล้านบาทนั้นประกอบด้วย การพักหนี้และการให้สินเชื่อของธนาคารไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 1 แสนกว่าล้านบาทไปแล้ว รวมถึงการพักหนี้ต่างๆ ดังนั้นจึงเหลือเม็ดเงินที่ลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยมาก 2.ในภาวะน้ำมีน้อยทางรัฐบาลต้องเลือกใช้วิธีในการกระตุ้น จะหยุดที่โคนต้นหรือจะสเปรย์ทั้ง มาตรการของรัฐบาลที่ออกมาถือว่าเป็นการใช้น้ำไม่คุ้มค่า เพราะใช้วิธีสเปรย์แบบหัวแตก ไม่ได้อัดลงไปตรงจุด

ยาไม่แรง-แจกสะเปะสะปะ

แม้การท่องเที่ยวจะเป็นหนึ่งในวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเทียบกับอัดเงินลงไป

กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเทียบกับอัดเงินลงไปที่เกษตรกรฐานราก ให้เขามีเงินไปจับจ่ายในตลาด หรือทำให้เอสเอ็มอีฟื้นเมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศมีเงินซื้อของในตลาดก็ขายได้ โรงงานก็ผลิตได้ น่าจะมีผลดีมากกว่า ขณะที่การท่องเที่ยวที่มีข้อติดขัดหลายอย่าง เช่น ถ้าจะเอาเงินรัฐไปเที่ยว 1,000 บาท ต้องควักเงินตัวเองอีก 2,000 บาท ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีให้ก็แล้ว

“ดังนั้นจึงอยากดึง 2 เรื่องคือยาไม่แรงพอกับวิธีการสะเปะสะปะ ใช้วิธีสเปรย์แบบไม่เกิดประโยชน์ เพราะน่าจะระเหยหมดไปไม่ลงถึงราก เราในฐานะนักการเมืองที่ใกล้ชิดประชาชน สิ่งที่เราอยากเห็นคือการนำเงินลงไปกระตุ้นอย่างเพียงพอ เลิกซื้ออาวุธ เลิกซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น เศรษฐกิจวันนี้ไม่ใช่วิกฤตแต่เป็นหายนะ หวังว่าในการประชุมครม. สัปดาห์หน้าจะได้ทบทวนสิ่งที่ฝ่ายค้านติงด้วยความหวังดี” คุณหญิงสุภารัตน์กล่าว

จ่อเปิดตัว“นวัตกรรมแก้จน”

เมื่อถามถึงนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรอง คุณหญิงสุภารัตน์กล่าวว่า การท่องเที่ยวในชุมชนเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุน เพราะเป็นเรื่องที่มากวนกับการกระจายอำนาจ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือรัฐส่วนกลางไปคิดแทนคนท้องถิ่น และจัดงบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน แม้พท.ไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่ในวันอังคารที่ 20 ส.ค. เราจะแถลงก้าวต่อไปของเพื่อไทยยุคใหม่ จะมีโครงการชื่อว่า “นวัตกรรมแก้จน” และโครงการ “สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน” โดยชุมชนบางกอกน้อยจะเป็นโมเดลตัวอย่างเพื่อทำให้เห็นว่าเมื่อก่อนไม่มีอำนาจรัฐ แต่ถ้าเราพึ่งพาและร่วมมือกับคนในชุมชนจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ บางกอกน้อยโมเดลจะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมแก้จนของ พท.ต่อไป เพื่อจะทำให้ของดีที่อยู่ในชุมชนได้ไต่ระดับออกไป เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน รักษาเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจและส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้ด้วย

โครงการนี้เกิดจากความตั้งใจของพี่น้องในชุมชน นวัตกรรม เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญที่เราจะหามาช่วย 3 อย่างนี้จะทำให้บางกอกน้อยโมเดลประสบความสำเร็จ เราขอ

เวลาไม่นาน ไม่นานจริงๆ ไม่ต้องร้องเพลงแล้วจะทำให้เห็นว่าเราพึ่งพาตัวเองได้แม้รัฐไม่ช่วยก็ตาม

ตอบผู้ตีหน้าทีนายกฯ

คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าวถึงกรณี 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายทั่วไปนายกฯ กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ รวมถึงมีการเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ มาชี้แจงในสภา ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียกร้องแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ วันนี้สิ่งที่ต้องพูดคือเหตุใดเราต้องพูดถึงการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน และการแถลงนโยบายไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ในเมื่อรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดและเป็นรัฐธรรมนูญที่นายกฯคนนี้ผลักดันและร่างขึ้นมาเอง เพื่ออำนวยความสะดวกมาเป็นนายกฯ ได้อีกครั้ง แต่กลับไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนเองร่างเองเขียนเอง การทำผิดไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการใช้รัฐธรรมนูญ ใช้มา 2-3 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ทำในสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่ในอดีตเป็นหัวหน้าคสช.มีมาตรา 44 ที่ใช้วันมาตราต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ แต่วันนี้เดินตามเส้นทางของประชาธิปไตย และไม่มีมาตรา 44 แต่ยังคงทำผิดรัฐธรรมนูญได้

คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ควรทำในสิ่งที่ถูกต้องในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจน การกระทำดังกล่าวเหมือนกลัดกระดุมเสื่อ ถ้ามีแต่แรกคิดเม็ดต่อไปก็คิดหมด ซึ่งการเสนอครั้งนี้ให้เคลียร์ปัญหาเป็นความหวังดีของฝ่ายค้าน เพราะกลัวว่าการทำงานของรัฐบาลจะเป็นโมฆะ หากเกิดการฟ้องร้องขึ้นมา เช่น การอนุมัติงบประมาณ 5 หมื่นล้าน ไปช่วยเกษตรกร หากเกิดมีเงินไม่เห็นด้วยและมีการร้องเรียนว่าโครงการนี้ ถูกการอนุมัติจากครม.ที่ไม่มีความสมบูรณ์ตามกฎหมาย และหากในอนาคตศาลตัดสินว่าผิดรัฐธรรมนูญจริงเมื่อเงินแจกกลงไปถึงพื้นที่แล้ว จะไม่สามารถเอาคืนได้ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านหวังดี เมื่อรู้ว่าตนเองทำผิดและสารภาพว่าตนเองทำผิดก็ควรจะให้ตัวเองด้วยตนเอง แต่กลับปล่อยเวลาผ่านไปเดือนไม่ทำอะไรเลย และจะบริหารงานต่อทั้งที่กระดุมเม็ดอื่นยังคิดอยู่ ซึ่งการแก้ไขจะต้องเสียเงินเสียทั้งเวลา เสียโอกาสชาวบ้าน

อย่ากลัวสภาพเหมือนบ้านผีสิง

“เราเปิดการอภิปรายทั่วไปไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายนายกฯ เพียงแต่คิดว่าเมื่อนายกฯ ไม่มีปัญหาแก้ไขปัญหาคด้วยตนเอง ก็เอาเข้าสภา ให้ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ นายกฯคิดอย่างไร สภามีความเห็นอย่างไรก็ปรึกษากันให้ถูกต้องและจะได้แก้ไขในสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าพยายามพูดว่าเหมือนจะจงใจจงใจจงใจผลาญไม่จบ ซึ่งไม่มีใครอยากจงใจจงใจผลาญ แต่สิ่งที่ทำเป็นไฟที่ตัวนายกฯ จุดขึ้นมาเอง และก็เผาไหม้ตัวเองพรรคฝ่ายค้านก็เพียงแค่อะไปช่วยดับไฟ จะได้มาช่วยทำงานให้กับประชาชน ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่พล.อ.ประยุทธ์ทำตัวเองทั้งนั้น ดังนั้นอย่ากลัวสภา นายกฯต้องไปทำความเข้าใจกับกระบวนประชาธิปไตย และการทำงานในระบอบรัฐสภาใหม่ นายกฯ จะกลัวการเข้าสภาเหมือนเด็กกลัวเข้าบ้านผีสิงอย่างที่สื่อมวลชนเขียนไม่ได้” คุณหญิงสุภาวรัตน์ กล่าว

เมื่อถามว่านายกฯย้ำว่าจำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน คุณหญิงสุภาวรัตน์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวนี้มีระบบอยู่แล้วทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทำไป ทางสภา ก็ดำเนินการไป รัฐธรรมนูญที่นายกฯคนนี้ผลักดันให้ออกมาเองก็มีมาตรา 152 ให้มีการปรึกษาหารือกัน เพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นแล้วทำไมจึงไม่ใช่สภาแก้ไขปัญหา นายกฯมาจากวิถีประชาธิปไตยต้องไม่กลัวสภา

สภาตรวจสอบผู้คดีชกฟอกตู้

นายสุภชัย โภธิสุข รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวถึงกรอบการพิจารณาการบรรจุคดีของ 214 ส.ส.ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ กรณี พล.อ.ประยุทธ์ นำกรม.อวชยศักดิ์ไม่ครบว่า ขณะนี้ผู้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณากลับกรองของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า เป็นผู้คดีที่มองค้ประกอบครบถ้วนตามระเบียบของข้อบังคับการประชุมหรือไม่ อาทิ มีจำนวนครบถูกต้อง ลายเซ็นชื่อท้ายผู้คดีของสมาชิกแต่ละคนถูกต้อง รวมถึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก่อนที่จะทำความเข้าใจ

เห็นเสนอมาถึงคน ในฐานะที่รับผิดชอบเรื่องกระทุ้งและยุติ โดยในสัปดาห์หน้าอย่างช้าที่สุด วันที่ 20-21 ส.ค.นี้ผู้คดีก็จะถึงมือคนเพื่อวินิจฉัยบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

หากผู้คดีมีองค์ประชุมครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ก็บรรจุได้ทันที แต่หากพิจารณาตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายแล้ว ยังมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์เพื่อไม่ให้มีการวินิจฉัยทันทีที่ต้องปรึกษาหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภา รวมไปถึงนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา คนที่ 1 ระดมสมองกันเต็มที่ที่สุด แต่ถ้าผลออกมาเป็นผู้คดีที่ไม่ครบถ้วนจริงๆ ก็ต้องแจ้งเหตุผลกลับไปยัง ส.ส.ฝ่ายค้าน ในฐานะผู้เสนอผู้คดีให้หนักกลับไปแก้ไขต่อไป ส่วนเมื่อบรรจุระเบียบวาระแล้ว จะกำหนดให้ประชุมได้วันใดวันนั้น ก็ต้องประสานสอบถามไปยังรัฐบาลด้วยว่า จะสะดวกมาชี้แจงผู้คดีอภิปรายทั่วไปได้เมื่อไหร่ โดยสภาจะยึดเอาความพร้อมของทุกฝ่ายประกอบด้วย

รบ.โต้ตัดงบบัตรทอง

นางนงนุช ภิญาอินทวิวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงงบประมาณกองทุนบัตรทอง ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณกองทุนบัตรทอง ปี2563 กว่า 1.91 แสนล้านบาท เพิ่มเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จากปี 2562 กว่า 6.5 พันล้านบาท เป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บาท ต่อประชากรเพิ่มสิทธิประโยชน์ปี2563 เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม มีคุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก การคัดกรองมะเร็งลำไส้ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจชิ้น การผ่าตัดทางกล้องช่วยลดเวลาที่ต้องนอนในร.พ. เพิ่มยาป้องกันโรคเอดส์ เพิ่มการล้างไตทางหน้าท้องด้วยเครื่องที่บ้านให้กับผู้ป่วยที่ต้องล้างไต ยืนยันว่าครม.อนุมัติงบประมาณตามที่ สปสช. เสนอ แต่ให้ไปตกลงรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณ จึงอาจทำให้ทางภาคประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะต้องใช้

ตัวเลขของสำนักงานประมาณ ทั้งนี้ นายกฯยังเน้นการบริหารงบประมาณปี 2563 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรับระบบบริการ ลดความแออัด ให้ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาที่รักษาใกล้บ้าน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการนัดแพทย์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ลดเวลารอคิวที่โรงพยาบาล

เกาะประกันราคาข้าวเบื้องต้น

ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รว.พาณิชย์ แถลงหลังการประชุม 3 ฝ่าย โดยกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา และผู้เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวในข้าว 5 ประเภท ได้แก่ 1) ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ความชื้น 15% โดยประกันรายได้ให้ไม่เกิน 30 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 2) คือข้าวเหนียว ประกันที่ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 3) ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท ที่ไม่เกิน 40 ไร่ หรือ 14 ตัน 4) ข้าวหอมดอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 40ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน 5)ข้าวหอมปทุม ไม่เกิน 11,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน โดยหลังจากนี้จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมหารือ นบข. (คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ)

นายจรินทร์ กล่าวว่า งบประมาณการเบื้องต้นจะหารือในที่ประชุม นบข. โดยให้เกษตรกรชาวนาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการค้า การใช้สิทธิและการจ่ายเงินเกษตรกร ทำสัญญา กับธนาคารเพื่อการค้า การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรโดยโครงการจ่ายตรงผ่านบัญชี ด้านมาตรการกู่ขนานจะลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว การส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่หรือแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและโครงการประกันภัยพืชผล เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี และยังมีมาตรการประหยัลดค่าลดเสริม



“มาเรียม” พะยูนก้าพร้าพลัด หลงฝูง แม้จะมีสองมืออ่อน ๆ หลาย มือช่วยประคองประหงม แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถผิวนธรรมชาติ ผลการผ่าพิสูจน์พบ “เศษพลาสติก” อุดตันลำไส้ ดอกยาให้ “มนุษย์” ต้องรู้จัก รักษาธรรมชาติ การทิ้งขยะลงพื้น ลง

ท่อ ลงแม่น้ำลำคลอง หรือแม้แต่เศษกันบูทรี พวกนี้ไหลลงทะเลเกือบทั้งหมด หยครึ่งแก่เพื่อนร่วมโลกกันเสียที สมาคมกีฬาอาชีพสตรี เตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี รายการ “ทรัสต์ กอล์ฟ ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2019” ในวันที่ 21 ส.ค. เวลา 11.00 น. ที่ห้องแบมบู คลับเฮาส์ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ ถนนรามอินทรา ศึกษาครั้งนี้ได้ “ไอซ์” ปรวิน บัตรเต็มดี พ็อาร์ทมิ้ออาชีพมาจับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วันก่อนแจ้งว่าโปรแถวหน้าของ 3 ทัวร์ จากไทยแอลพีจีเอ, ไชน่าแอลพีจีเอ และออสเตรเลียแอลพีจีเอ ตอบรับประลองกันเหล็กคึกคัก เยาวชน



พิพัฒน์ รัชกิจประการ



เฉลิมชัย ศรีอ่อน



สมชาย ชวยบุญชุม

ที่อยากฝึกฟุตบอลมาทางนี้ “น้ำถ่วง” สมชาย ชวยบุญชุม ได้มาก ประสพการณ์ แจ็งข่าวสำหรับเยาวชนทั้ง ชาย-หญิง อายุ 5-15 ปี ร่วมเรียนทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องกับ “โรงเรียนอรรถวิทย์-ชวยบุญชุม อะคาเดมี่” สอนโดยทีมโค้ชฝีมือเจ๋ง นำโดย “ซันรินทร์ ชวยบุญชุม” อดีตนักฟุตบอล-โค้ช ราชนาวิ และ “เอริค” อดีตทีมชาติแคเมอรูน อัดแน่นทั้งความรู้ ทักษะ และความสนุกสนาน พิเศษ!! เฉพาะวันอังคารที่ 27 ส.ค. เปิดให้ทดลองเรียนฟรี ที่สนามโรงเรียน

อรรถวิทย์ บางนา กรุงเทพฯ ก่อนจะเปิดสอน 3 วันต่อสัปดาห์ ทุกวัน อังคาร พุธ และศุกร์ เวลา 16.30-18.30 น. บางวันจะมีโค้ชชื่อดังระดับชาติมาร่วมถ่ายทอดวิชาด้วย สอบถาม 08-7045-3670, 08-6362-3654 และ 0-2774-8818 ถึง 19 มุลนิธิเอสซีจี ชวนร่วมกิจกรรม “Trail for Heroes” วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ในโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่ 2 ในวันที่ 24 พ.ย. เวลา 05.30-10.00 น. ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Scout 5 กม. ราคา 600 บาท, 2. Mini Ranger 11.5 กม. ราคา 700 บาท, 3. Ranger 21 กม.ราคา 800 บาท และ วิโอพี (BIB เลขสวย) ราคา 2,000 บาท จอมอึดเตรียมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมชมความสวยงามของผีเสื้อกว่า 400 สายพันธุ์ รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนมอบให้แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ สนใจสมัครที่ www.runlah.com/events/tfh 19, โทร. 08-1818-6155, 06-5992-7397 หรือติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก [handsforheroes](https://www.facebook.com/handsforheroes) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เชิญชวนร่วมวิ่ง โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2019 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 ธ.ค. ที่โรงไฟฟ้าลำนางรองชลประทาน จ.นครราชสีมา สัมผัสบรรยากาศรอบอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำนางรองชลประทาน กฟผ. พื้นที่ที่มีโอโซนบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก แบ่งเป็น 1. ฟันรัน 3.5 กม., 2. มินิมาราธอน 10.5 กม. และ 3. ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. สมัครแข่งขันได้ที่ <https://event.primeworks.asia/> สอบถามรายได้ที่ ริชาร์ด ร่มรื่น โทร. 08-0354-5656 “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” เจ้ากระทรวงกีฬา ทหารร่วมกับ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” นายใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำช่างพารามาใช้ในกิจการด้านการกีฬา เช่น การใช้ช่างพาราเป็นวัสดุในการก่อสร้างสนามกีฬา, การใช้ที่นั่งและหมอนยางพารา ภายในศูนย์กีฬาต่าง ๆ หวังช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไทยอีกทาง “ไทยทำ ไทยใช้” เรื่องดีที่นำสนับสนุน ถ้าทำได้จริงมีคุณภาพถือว่าประโยชน์ “วิน วิน” กันทุกฝ่าย ยิ่งหากพัฒนา “คุณภาพ” ให้โดดเด่น แต่งเติมเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าไปด้วยก็น่าสนใจไม่น้อย “ของดี ราคาไม่แพง” ใคร ๆ ก็ชอบทั้งนั้น เผื่อ ๆ โกอินเตอร์ก็ยังไม่ได้อ

‘ไอรอนซ์’

เด็กกลับบ้านผีสิง

เขี่ยบิกตู

พท.ดักคอ-หนีซักฟอก

วิญญูออกโรงยัน
นายกไปทอบแน่
โต้หั่นงบคนป่วย
ธนะ3แสนล้าน
แวกสะปะสะปะ
‘วิญญู’ มั่นใจ ‘บิกตู’ เข้า
สภาตอบญัตติซักฟอก
ฝ่ายค้าน □อ่านต่อหน้า 10

● **เขี่ยบิกตู** □ต่อจากหน้า 1

ขกรณี ‘ปู’ ได้เสียงวิจารณ์นายกหนีสภา ‘หน้อย’ เขี่ยอย่างกลัวสภา เหมือนเด็กเข้าบ้านผีสิง ถล่มแหล่งรัฐบาลเตรียมแวก 3 แสนล้าน

กระตุ้นเศรษฐกิจ ยามไม่แรงพอ สะปะสะปะ จักรม.ทบทวน เดือนระวิงคลังหมดกระสุนมหาดไทยยอมรับเล็งใช้งบท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อไม่มีใครเกี่ยวร่าง รัฐบาลได้หั่นงบบัตรทอง ‘อู๊ดค้า’ ถก 3 ฝ่าย เคาะประกันราคาข้าว 10,000-15,000 บาทต่อตัน

‘วิญญู’ อังรบ.ยังไม่เห็นหนังสือถาม

วันที่ 17 ส.ค. นายวิญญู เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะให้ทางเลขานุการสภาทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งเหตุผลที่ไม่มาตอบกระฐู่ว่า หากส่งหนังสือถามมาจำเป็นต้องชี้แจง แต่ขณะนี้ไม่ทราบว่าจะส่งมาแล้วหรือยัง ที่ผ่านมามีส่งมาทางรัฐบาลไม่เคยไม่ตอบ ส่วนที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 นายกฯ ไม่จำเป็นต้องตอบด้วยตัวเอง อยู่ที่ว่าตั้งคำถามถามใคร เพราะมาตรา 152 ไม่ใช่การถามตัวบุคคล เป็นการถามรัฐบาลเพื่อจะให้รัฐบาลตอบ หากใครเกี่ยวข้องก็ไปตอบ

เขี่ยบิกตูเข้าสภา-ตอบฝ่ายค้าน

เมื่อถามว่าหากถามเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณนายกฯมอบคนอื่นไปตอบได้หรือไม่ นายวิญญู กล่าวว่า ถึงอย่างไรนายกฯก็ต้องไปอยู่ดี เพราะเขาถามรัฐบาล นายกฯเป็นหัวหน้ารัฐบาล ถ้าว่างก็ต้องไป และเชื่อว่าจะไป เพียงแต่ว่านายกฯอาจตอบสองสามประโยคแล้วให้คนอื่นตอบ เพราะคนที่รู้มีเยอะ ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 นั้นเป็นการอภิปรายเฉพาะตัว แต่สามารถให้คนอื่นลุกขึ้นชี้แจงได้ ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ต่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ขณะดำรงตำแหน่ง รมช. เกษตรและสหกรณ์ แต่นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ซึ่งเป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ รู้เรื่องก็ตอบ

เมื่อถามว่าขณะนี้เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนายกฯ หนีสภา นายวิญญูกล่าวว่า ไม่ได้มีปัญหา เพราะถ้านายกฯคิดการก็ทำไม่ได้ อยู่ดี ในอดีตมีมาตลอด คราวสมัย น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกฯ เมื่อมีการถามเรื่องโรงแรมโพธิ์ซันส์ ก็ให้คนอื่นไปตอบพอไปชี้แจงฝ่ายค้านเขาก็ถามคนมาชี้แจงแทนว่าเคยไปโรงแรมดังกล่าวหรือ ซึ่งคนมาชี้แจงไม่เคยไปโรงแรมโพธิ์ซันส์ จึงถูกฝ่ายค้าน

ถามกลับว่าแล้วมาทำไม

แย้มกรม. 20 ส.ค.อนุมัติหลายเรื่อง

เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตที่รัฐบาลยังไม่มียกเลิก ครม.เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่างๆ มีแต่การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง เพราะหวั่นเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า นโยบายออกมาแล้วตั้งหลายเรื่อง ทั้งภัยแล้ง การรับมือสถานการณ์ฮ่องกง การติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุระเบิดในกทม. มีการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปแล้ว และเรื่องต่างๆ หากเป็นโครงการอะไรต้องสอบถามหน่วยงานต่างๆ ก่อน ซึ่งวันที่ 20 ส.ค.จะมีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายออกมามาก เพราะหน่วยงานเริ่มชี้แจงกลับมาแล้ว

โยชกมันใจนายกฯจะทำได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม กล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนว่า มันใจ พล.อ.ประยุทธ์สามารถชี้แจงได้ตามกลไกระบบรัฐสภา เรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว ทางที่ดีพรรคฝ่ายค้านควรรอการพิจารณาของกระบวนการตรวจสอบก่อนยื่นขอเปิดอภิปราย เพราะฝ่ายค้านก็ไม่สามารถตัดสินเรื่องนี้ได้และเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไร แทนที่รัฐบาลจะใช้เวลาไปทำงานให้กับประชาชนแต่ต้องมาอยู่กับเกมการเมืองในสภาของฝ่ายค้าน เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่ามีขั้นตอนแก้ปัญหาและมีฝ่ายกฎหมายดูแล จึงไม่เข้าใจพรรคฝ่ายค้านพยายามเอาเป็นเอาตายกับเรื่องนี้มาก ทั้งที่สุดท้ายก็ทราบดีแก่ใจว่าจะเป็นอย่างไร

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีอภิปราย

ทั้งกรณีการถวายสัตย์และการแถลงนโยบายรัฐบาลโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มางบประมาณว่า เป็นสิทธิที่ฝ่ายค้านสามารถทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เมื่อถามว่าการขอเปิดอภิปรายดังกล่าวเหมือนข้อใหญ่ก่อนถึงการประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หรือไม่ นายจรินทร์ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่การยื่นเปิดการอภิปรายทั่วไปเป็นสิ่งที่ทำได้อยู่แล้ว เมื่อถามว่าเรื่องดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลหรือไม่ เพราะรัฐบาลเพิ่งเริ่มทำงานแต่ถูกเปิดอภิปรายแล้ว นายจรินทร์ กล่าวว่า เป็นการตรวจสอบปกติตามกระบวนการของรัฐสภา และเป็นเพียงการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ เราไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นการทำตามกระบวนการ

รบ.เร่งใช้งบอปท.กระตุ้นศก.

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลมีแนวคิดที่จะนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย สั่งการสำรวจงบประมาณที่เหลืออยู่ของอปท. ที่ยังไม่มีข้อผูกพันทางสัญญาหรือรอการเบิกจ่าย คาดจะไม่ถึง 6 แสนล้านบาทตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ เพื่อขอความร่วมมือให้หน่วยงานประมาณดังกล่าวไปพัฒนาในพื้นที่ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายในท้องถิ่นดังกล่าว โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งโครงการที่จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณในปี 2562 ที่เหลือได้ จะต้องทำสัญญาภายในเดือนส.ค.นี้

“ส่วนตัวคิดว่าคงต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับอปท. และเชื่อมั่นว่าอปท.ทั้งหมดพร้อมให้ความร่วมมือตามแนวทางดังกล่าว และจะไม่มีใครที่จะยอมปล่อยให้เกิดภัยร้ายเพื่อรอให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก่อน เพราะผู้บริหารในอปท.แต่ละแห่งต้องการสร้างผลงานให้ประชาชนได้ประจักษ์” นาย

นิพนธ์กล่าว

พท.เตือนระวักล้างหมดกระสุน

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณี ครม.เศรษฐกิจอัปเดตเงินกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ว่า จริงๆแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่พรั่นพร้อและต้องใช้ด้วยความเข้าใจ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอด 5 ปีที่ผ่านมาและยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นครั้งๆ ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจหมดแรงก็กระตุ้น มีแรงได้ไม่กี่เดือนก็ทุบอีกแล้วก็ต้องกระตุ้นกันใหม่ เป็นวัฏจักรที่ไม่ถูกต้องและอันตราย รัฐบาลไม่ควรเสียดสีและมีความสุขกับวัฏจักรนี้โดยไม่ทำอย่างอื่น แนวทางบริหารเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้งบประมาณมหาศาลถูกนำไปใช้กับมาตรการแบบชั่วคราว ไร้การกำหนดทิศทางประเทศในระยะยาว ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างและทิศทางหลักของประเทศถูกละเลย เช่น การสร้างเกราะป้องกันทางเศรษฐกิจให้ประเทศต่อสงครามการค้า การสร้างโครงสร้างสินค้าเกษตรกรรมใหม่ การยกระดับตลาดแรงงาน การพัฒนาและแสวงหาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เราไม่สามารถทำประเทศไทยให้อยู่ในภาวะอย่างนี้ได้เนาน หากพื้นฐานประเทศไม่ได้ถูกพัฒนา อีกไม่นานภาวะทางการคลังจะเป็นข้อจำกัดสำหรับมาตรการกระตุ้นรอบใหม่ และเมื่อมันระจจะหมดกระสุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ หากจะเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจเหมือนลูกกลิ้ง ที่เราต้องพยายามสร้าง กลไกและระบบที่ผลักดันให้มันสามารถเคลื่อนได้ด้วยตัวของมันเอง กักเก็บโมเมนตัมไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ลูกกลิ้งที่ต้องคอยผลักกันใหม่ทุก 3 เดือน 6 เดือน แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

หน่วยจวกกระตุ้นศก.-ไม่ตรงจุด

เวลา 09.30 น. ที่วัดสุวรรณาราม คุณหญิง

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพท. พร้อมอดีตผู้สมัครกทม. ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อย เริ่มด้วยการนมัสการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และเดินชมจิตรกรรมฝาผนัง จากนั้นสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงเพื่อให้กำลังใจ จากนั้นคณะของคุณหญิงสุดารัตน์เยี่ยมชมงานหัตถกรรมชั้นลงหิน ที่ชุมชนบ้านบุ พบปะประชาชนชุมชนและประชาชนเขตบางกอกน้อย ประชุมกับคณะทำงานพื้นที่ เพื่อพัฒนาบางกอกน้อยโมเดลกินมือเที่ยงที่ตลาด ไร่กาน เยี่ยมชมฉัตรพระราชทาน 5 ชั้น จากรัชกาลที่ 1 ที่มีฮิดกัญญ์หลวง

ที่วัดสุวรรณาราม คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า เราเห็นด้วยว่าควรกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาได้พยายามกระตุ้นรัฐบาลให้ออกไปช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะเรื่องภัยแล้งมาประมาณ 3-4 เดือนแล้ว กระทั่งวันที่ 16 ส.ค. ครม.มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยเกี่ยวกับภัยแล้ง และคิดว่าต้องใช้จ่ายจำนวนมากพอที่จะทำให้เติบโตได้จริง มาตรการของรัฐบาลที่ออกมาสิ่งที่เราเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

เม็ดเงินที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน 3 แสนล้านบาท เป็นห่วง 2 ประเด็นคือ 1.ขณะนี้เปรียบเสมือนหน้าแล้ง มีน้ำหรือเม็ดเงินน้อยมาก ใน 3 แสนล้านบาทนั้นประกอบด้วย การพักหนี้และการให้สินเชื่อของธนาคารไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 1 แสนกว่าล้านบาทไปแล้ว รวมถึงการพักหนี้ต่างๆ ดังนั้นจึงเหลือเม็ดเงินที่ลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยมาก 2.ในภาวการณ์นี้ของรัฐบาลต้องเลือกใช้วิธีในการกระตุ้น จะหยุดที่โคนต้นหรือจะสเปรย์ทั้ง มาตรการของรัฐบาลที่ออกมาถือว่าเป็นการใช้เงินไม่คุ้มค่า เพราะใช้วิธีสเปรย์เปียหัวแตก ไม่ได้อัดลงไปที่ตรงจุด

ยาไม่แรง-แจกสะเปะสะปะ

แม้การท่องเที่ยวจะเป็นหนึ่งในวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเทียบกับอัดเงินลงไปก็เกษตรกรฐานราก ให้เขามีเงินไปจับจ่ายในตลาด หรือทำให้เอสเอ็มอีฟื้นเมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศมีเงินซื้อของในตลาดก็ขายได้ โรงงานก็ผลิตได้ น่าจะมีผลดีกว่า ขณะที่

การท่องเที่ยวนั้นมีข้อขัดแย้งหลายอย่าง เช่น ถ้าเอาเงินรัฐไปเที่ยว 1,000 บาท ต้องควักเงินตัวเองอีก 2,000 บาท ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีให้หรอก

“ดังนั้นจึงอยากดึง 2 เรื่องคือยาไม่แรงพอกับวิธีการสะเปะสะปะ ใช้วิธีสเปรย์แบบไม่เกิดประโยชน์ เพราะน้ำจะระเหยหมดไปไม่ลงถึงราก เราในฐานะนักการเมืองที่ใกล้ชิดประชาชน สิ่งที่เราอยากเห็นคือการนำเงินลงไปกระตุ้นอย่างเพียงพอ เลิกซื้ออาวุธ เลิกซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น เศรษฐกิจวันนี้ไม่ใช่วิกฤตแต่เป็นหายนะ หวังว่าในการประชุมครม. สัปดาห์หน้าจะได้ทบทวนสิ่งที่ฝ่ายค้านคิดด้วยความหวังดี” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

จ่อเปิดตัว“นวัตกรรมแก้จน”

เมื่อถามถึงนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรอง คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า การท่องเที่ยวในชุมชนเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุน เพราะเป็นเรื่องที่มากว้างกับการกระจายอำนาจ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือรัฐส่วนกลางไปคิดแทนคนท้องถิ่น และจัดงบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน แม้พท.ไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่ในวันอังคารที่ 20 ส.ค. เราจะแถลงก้าวต่อไปของเพื่อไทยยุคใหม่ จะมีโครงการชื่อว่า “นวัตกรรมแก้จน” และโครงการ “สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน” โดยชุมชนบางกอกน้อยจะเป็นโมเดลตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่าแม้ไม่มีอำนาจรัฐ แต่ถ้าเราพึ่งพาและร่วมมือกับคนในชุมชนจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ บางกอกน้อยโมเดลจะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมแก้จนของ พท.ต่อไป เพื่อจะทำให้ของดีที่อยู่ในชุมชนได้โชว์ออกไป เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน รักษาเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจและส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้ด้วย

โครงการนี้เกิดจากความตั้งใจของพี่น้องในชุมชน นวัตกรรม เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญที่เราจะหามาช่วย 3 อย่างนี้จะทำให้บางกอกน้อยโมเดลประสบความสำเร็จ เราขอเวลาไม่นาน ไม่นานจริงๆ ไม่ต้องร้องเพลงแล้วจะทำให้เห็นว่าเราพึ่งพาตัวเองได้แม้รัฐไม่ช่วยก็ตาม

ตอบผู้ติดตามที่หน้าทนายฯ

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงกรณี 7 พรรค

ร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายทั่วไปนายฯ กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ รวมถึงมีการเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ มาชี้แจงในสภา ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียกร้องแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ วันนี้สิ่งที่ต้องพูดคือเหตุใดเราต้องพูดถึงการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน และการแถลงนโยบายไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ในเมื่อรัฐธรรมนูญก็ออกกฎหมายสูงสุดและเป็นรัฐธรรมนูญที่นายฯคนนี้ผลักดันและร่างขึ้นมาเอง เพื่ออำนวยความสะดวกมาเป็นนายฯ ได้อีกครั้ง แต่กลับไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองร่างเองเขียนเอง การทำผิดไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการใช้รัฐธรรมนูญ ใช้มา 2-3 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ทำในสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่ในอดีตเป็นหัวหน้าคสช.มีมาตรา 44 ที่ใช้วันมาตราต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ แต่วันนี้เดินตามเส้นทางของประชาธิปไตย และไม่มีมาตรา 44 แต่ยังคงทำผิดรัฐธรรมนูญได้

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ควรทำในสิ่งที่ถูกต้องในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจน การกระทำดังกล่าวเหมือนกลัดกระดุมเม็ดเดียว ถ้าเม็ดแรกเม็ดดีต่อไปก็เม็ดหมด ซึ่งการเสนอนี้ทำให้เคลียร์ปัญหาเป็นความหวังดีของฝ่ายค้าน เพราะกลัวว่าการทำงานของรัฐบาลจะเป็นโมฆะ หากเกิดการฟ้องร้องขึ้นมา เช่น การอนุมัติงบประมาณ 5 หมื่นล้าน ไปช่วยเกษตรกร หากเกิดมีคนไม่เห็นด้วยและมีการร้องเรียนว่าโครงการนี้ ถูกการอนุมัติจากครม.ที่ไม่มีความสมบูรณ์ตามกฎหมาย และหากในอนาคตศาลตัดสินว่าผิดรัฐธรรมนูญจริงเมื่อเงินแจกลงไปถึงพื้นที่แล้ว จะไม่สามารถเอาคืนได้ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านหวังดี เมื่อรู้ว่าตนเองทำผิดและสารภาพว่าตนเองทำผิดก็ควรที่จะแก้ไขด้วยตนเอง แต่กลับปล่อยเวลาผ่านไปเดือนไม่ทำอะไรเลย และจะบริหารงานต่อทั้งที่กระดุมเม็ดอื่นยังติดอยู่ ซึ่งการแก้ไขจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา เสียโอกาสชาวบ้าน

อย่ากลัวสภาเหมือนบ้านผีสิง

“เราเปิดการอภิปรายทั่วไปไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายนายฯ เพียงแต่คิดว่าเมื่อนายฯ ไม่มีปัญหาแก้ไขปัญหาคด้วยตนเอง ก็เอาเข้าสภา ให้ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ นายฯคิดอย่างไร สภามีความเห็นอย่างไรก็ปรึกษากัน

ให้ถูกต้องและจะได้แก่นสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าพยายามพูดว่าเหมือนจะจงล้งจงผลาญไม่จบ ซึ่งไม่มีใครอยากจงล้งจงผลาญ แต่สิ่งที่ทำเป็นไฟที่ตัวนายกฯ จูดขึ้นมาเอง และก็เผาไหม้ตัวเองพรรคฝ่ายค้านก็เพียงแค่ว่าไปช่วยดับไฟ จะได้มาช่วยทำงานให้กับประชาชน ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่พล.อ.ประยุทธ์ทำตัวเองทั้งนั้น ดังนั้นอย่ากลัวสภา นายกฯต้องไปทำความเข้าใจกับระบอบประชาธิปไตย และการทำงานในระบอบรัฐสภาใหม่ นายกฯ จะกลัวการเข้าสภาเหมือนเด็กกลัวเข้าบ้านผีสิงอย่างที่สื่อมวลชนเขียนไม่ได้” คุณหญิงสุภาวรัตน์ กล่าว

เมื่อถามว่านายกฯย้ำว่าจำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน คุณหญิงสุภาวรัตน์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวนี้มีระบบอยู่แล้วทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทำไป ทางสภาก็ดำเนินการไป รัฐธรรมนูญที่นายกฯคนนี้ผลักดันให้ออกมาเองก็มีมาตรา 152 ให้มีการปรึกษาหารือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทำไมจึงไม่ใช่สภาแก้ไขปัญหา นายกฯมาจากวิถีประชาธิปไตยต้องไม่กลัวสภา

สภาตรวจสอบผู้ตักฟอกตู้

นายสุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวถึงกรอบการพิจารณาการบรรจุคดีของ 214 ส.ส.ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ กรณี พล.อ.ประยุทธ์ นำกรม.ถวายเป็นผู้ไม่ครบว่า ขณะนี้ผู้ตักฟอกตู้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณากลับกรองของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นผู้ตักฟอกตู้ประกอบครบถ้วนตามระเบียบของข้อบังคับการประชุมหรือไม่ อาทิ มีจำนวนครบถูกต้อง ภายหลังชื่อท้ายผู้ตักฟอกตู้ของสมาชิกแต่ละคนถูกต้อง รวมถึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก่อนที่จะทำความเข้าใจเห็นสมควรถึงต้น ในฐานะที่รับผิดชอบเรื่องกระทู้และญัตติ โดยในสัปดาห์หน้าอย่างช้าที่สุด วันที่ 20-21 ส.ค.นี้ผู้ตักฟอกตู้จะถึงมือตนเพื่อวินิจฉัยบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

หากญัตติมีองค์ประชุมครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ก็บรรจุได้ทันที แต่หากพิจารณาตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายแล้ว ยังมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์เพื่อไม่ให้มีการวินิจฉัยหน้าที่ต้องปรึกษาหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภา รวมไปถึงนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา คนที่ 1 ระดมสมองกันเต็มที่ที่สุด แต่ถ้าผลออกมาเป็นญัตติที่ไม่ครบถ้วนจริงๆ ก็ต้องแจ้งเหตุผลกลับไปยัง ส.ส.ฝ่ายค้าน ในฐานะผู้เสนอญัตติให้หนักกลับไปแก้ไขต่อไป ส่วนเมื่อบรรจุระเบียบวาระแล้ว จะกำหนดให้ประชุมในวันใดนั้น ก็ต้องประสานสอบถามไปยังรัฐบาลด้วยว่า จะสะดวกมาชี้แจงญัตติอภิปรายทั่วไปได้เมื่อไหร่ โดยสภาจะยึดเอาความพร้อมของทุกฝ่ายประกอบด้วย

รบ.ได้ตัดงบบัตรทอง

นางนฤมล ธัญญาธิวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงงบประมาณในกองทุนบัตรทอง ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณกองทุนบัตรทอง ปี2563 กว่า 1.91 แสนล้านบาท เพิ่มเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จากปี 2562 กว่า 6.5 พันล้านบาท เป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บาท ต่อประชากร เพิ่มสิทธิประโยชน์ปี2563 เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม มีคุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่อกร่วงในเด็ก การคัดกรองมะเร็งลำไส้ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจชิ้น การผ่าตัดทางกล้องช่วยลดเวลาที่ต้องนอนในรพ. เพิ่มยาป้องกันโรคเอดส์ เพิ่มการล้างไตทางหน้าท้องด้วยเครื่องที่บ้านให้กับผู้ป่วยที่ด้อยล้างไต

ยืนยันว่าครม.อนุมัติงบประมาณตามที่ สปสช. เสนอ แต่ให้ไปตกลงรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณ จึงอาจทำให้ทางภาคประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะต้องใช้ตัวเลขของสำนักงานงบประมาณ ทั้งนี้ นายกฯยังเน้นการบริหารงบประมาณปี 2563 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรับระบบบริการ ลดความแออัด ให้ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาที่ร้านยาใกล้บ้าน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการนัดแพทย์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน

เคชั่น ลดเวลารอคิวที่โรงพยาบาล

เกาะประกันราคาข้าวเบื้องต้น

ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ แถลงหลังการประชุม 3 ฝ่าย โดยกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา และผู้เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวในข้าว 5 ประเภท ได้แก่ 1) ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ความชื้น 15% โดยประกันรายได้ให้ไม่เกิน 30 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 2) ก้าวเหนือขาว ประกันที่ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 3) ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท ที่ไม่เกิน 40 ไร่ หรือ 14 ตัน 4) ข้าวหอมดอกฟ้าที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 40ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน 5)ข้าวหอมปทุม ไม่เกิน 11,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน โดยหลังจากนี้จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมหารือ นบข. (คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ)

นายจรินทร์ กล่าวว่า งบประมาณการเบื้องต้นจะหารือในที่ประชุม นบข. โดยให้เกษตรกรชาวนาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการค้า การใช้สิทธิ์และการจ่ายเงินเกษตรกรทำสัญญาเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การค้าเกษตรโดยโครงการถ่ายทอดผ่านบัญชี ด้านมาตรการคู่ขนานจะลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการค่าน้ำมัน ค่าเช่า ค่าเก็บเกี่ยว การส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและโครงการประกันภัยพืชผล เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี และยังมีมาตรการประหยัดตลาดเสริม